
 

 

 
-ส ำเนำ- 

รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 
สมัยสำมัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๖๐ 

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวำคม ๒๕๖๐  
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 

***************** 
รำยนำมผู้มำประชุม 
 ๑. นายประเสริฐ ทับทิมทอง   ประธานสภาเทศบาล 
 ๒. นายจรวย คงท่าเรือ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๓. นายชัยนันท์ แก้วประชานุรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาล   
 ๔. นายณรงค์ ฉวมพรมอินทร์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๕. นายทวีศักดิ์ ชูแก้ว    สมาชิกสภาเทศบาล 

๖. นายทิวา กุฏอินทร์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๗. นายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๘. นายพงษ์ศักดิ์ โพธิครูประเสริฐ  สมาชิกสภาเทศบาล 

๙. นายพรเลิศ สุทธิรักษ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐. นายไพโรจน์ อภินิเวศ  สมาชิกสภาเทศบาล  

 ๑๑. นายมนัสวี แซ่เตี้ยว   สมาชิกสภาเทศบาล   
 ๑๒. นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๓. นายวีระพงษ์ เจริญสุข   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๔. นายสากล เพชรมีศรี   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๕. นายสมบัติ สมบูรณ์ลักขณา  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๖. นายส าเริง ไพฑูรย์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๗.นายสุเมธ ประเสริฐสิริพงศ์  สมาชิกสภาเทศบาล  
 ๑๘. นายสุวธัชัย ศรีโพธิ์ชัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๙. นายหัสชัย เรืองนุ้ย   สมาชิกสภาเทศบาล   
 ๒๐. นายอภิรักษ์ พูลมาศ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒๑. นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์  เลขานุการสภาเทศบาล 
รำยนำมผู้ไม่มำประชุม 
 ๑. นายสันติ นุ้ยเมือง   รองประธานสภาเทศบาล  (ลาป่วย) 
 ๒. นายนพดล ประเสริฐ   สมาชิกสภาเทศบาล    (ลากิจ) 
 ๓. นายประจักษ์ หนูแกล้ว  สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 
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 ๔. นายแฟง สุวรรณบุตร            สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 
รำยนำมผู้เข้ำร่วมประชุม  

คณะผู้บริหำร 
 ๑. นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล  นายกเทศมนตรี 
 ๒. นายเอกพจน์ ยอดพินิจ  รองนายกเทศมนตรี 
 ๓. นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย  รองนายกเทศมนตรี 
 ๔. นายสุฟ้าง แซ่หว่อง   รองนายกเทศมนตรี 
 ๕. นายทรงยศ  ยอดดนตรี  รองนายกเทศมนตรี 
 ที่ปรึกษำ/เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 

๑. นายปรเมษฐ์ เผือกสุวรรณ  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๒. นายนิพัฒน์  ทวิชสังข์   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบำล/รองปลัดเทศบำล 
๑. นางจารุพรรณ สีรยาภรณ์  ปลัดเทศบาล 
๒. นางสุภาวดี ศรีเปารยะ   รองปลัดเทศบาล      
หัวหน้ำส่วนรำชกำร/ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
๑. นายจารึก วงศ์วานิช   ผอ.ส านักการช่าง 
๒. นางสาวบุษรา พรมจันทร์  รก.ผอ.ส านักการคลัง 
๓. นางพรชนก  ตู้บรรเทิง   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
๔. นางพิมวิมล จิตสงค์   ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
๕. นางอัจฉรา รัตนา   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๖. นางเบญญาภา มณีโชติ  รก.ผู้อ านวยการส านักการศึกษา  
๗. นางอรปภา ฐานะกาญจน์  รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
๘. นางสิริมา งามศุภกร   รก. ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล ๑ 
๙. นางสิริสมบูรณ์  อู่เงิน   ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล ๓ 
๑๐. นางสุรัชฎา ชูเลขา    ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล ๔ 
๑๑. นางสาวรัตนา บัวเพชร  ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล ๕ 
๑๒. นายรณชัย เรืองรักษ์   ผอ.สถานศึกษา ร.ร.กีฬาเทศบาลฯ  
๑๓. นายถิรภัทร สกุลแก้ว    ผอ.ส่วนอาคารและผังเมือง 
๑๔. นายสุเทพ เจียมเทพ   ผอ.ส่วนการโยธา 
๑๕. นายฐิติพันธ์ ล้อประเสริฐกุล  ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
๑๖. นางกิติมา เพียรเจริญศักดิ์  ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ 
๑๗. นายถิรวัฒน์ สุวรรณบุตร  ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ 



๓ 
 

             รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
           วันที่ ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๑๘. นางสาวจีรศิริ มีลาภ   ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ 
๑๙. นางศิวนันท์ กุลจิรชัยวัฒน์  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง/สื่อมวลชน/ประชำชนทั่วไป 
๑. นายธวชัชัย พรหมเพ็ญ   ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา 
๒. นายพิระพงศ์ นาคครื้น   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๓. นางสาววนิดา ด้วงก่อเกิด  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
๔. นางสาวนิยฉัตร วงค์วานิช  หัวหน้าฝ่ายระบบข้อมูลภาคสนามฯ 

 ๕. นางยี่สุ่น อินทร์จันทร์   หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
 ๖. นายคุณาธิป บุญเรืองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
 ๗. นางสาวนิตยา บุญปลอด  นักวิชาการคลังช านาญการ 
 ๘. นางปิยนัยน์ นวลวัฒน ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานช านาญการ 
 ๙. นายปรีชา  เรืองหวาน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานช านาญการ 
 ๑๐. นายไวพจน์  เพ็ชรศรี   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 ๑๑. นางสาวจิราภรณ์  ด้วงเก้ือ  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 ๑๒. นางสาวเรณู นิยะกิจ   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 ๑๓. นางสาวสิริพิมล ขุมทอง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 ๑๔. นางสาวศศิธร  เตี่ยมังกรพันธุ์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 ๑๕. นางโสมรัศมิ์  จันทน์ขาว   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 ๑๖. นางสาวอาทิตยา อินทร์จันทร์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 ๑๗. นางสาวณัจรี ธรรมพลกิจ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   
 ๑๘. นางสาววิลาวัลย์  สวุรรณราช   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 ๑๙. นางสาวชฎาพร นันทเกษตร  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๒๐. นายณัฐพงษ์ จินาอุ   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๒๑. นายวิษณุ ศรีวิเศษ       พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๒๒. นางสาวสุภาภรณ์ กลอมเสนาะ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๒๓. นางสาวกัลยารัตน์ ทาบสุวรรณ์ พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๔. นางสาวภัณฑิรา วิชัยดิษฐ  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๕. นางฟารีดา ตะปินา   พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๖. นายศักดิ์สิทธ์ ภิรมย์สมบัติ  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๗. นางสาวศศิมาภรณ์ พันธุ์เจริญ  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๘. นางสาวนวลแพร  เย็นมาก  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๙. นายเอกภพ ประเสริฐสิริพงศ์  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๐. นางสาวปรินยา  บุตรเสอื  พนักงานจ้างทั่วไป 
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 ๓๑. นางสาววิไลวรรณ สีทอง    สื่อมวลชน 
 ๓๒. นายธีรวฒัน์ สกุลนา   สื่อมวลชน 
 ๓๓. นางสาวธัญเรศ  อุดหล ี  นักศึกษาฝึกงาน 
 

เริ่มประชุมเวลำ ๐๙.๓๐ น.  

นำยสุริยะ แช่มศรีรัตน์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมาชิกสภาเทศบาลนคร  
สุราษฎร์ธานี และคณะผู้บริหารฯนะครับ บัดนี้สมาชิกสภาฯได้มาครบองค์ประชุม
แล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เมื่อสมาชิกฯ มาครบองค์ประชุมเรียบร้อยแล้ว ผมก็ขอเปิดการประชุมนะ
ครับ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ครับ 

นำยสุริยะ แช่มศรีรัตน์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

ประกาศสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๐ 

ด้วยสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้มีมติในการประชุมสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ ให้เปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี  
๒๕๖๐  ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีก าหนด ๓๐ วัน 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๒๒ 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๐  ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐  ธันวาคม ๒๕๖๐                        
มีก าหนด ๓๐วัน 

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
            ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
               ประเสริฐ ทับทิมทอง 

             (นายประเสริฐ ทับทิมทอง) 
                               ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  
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  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
เรียน สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

อ้างถึง หนังสืองานกิจการสภาเทศบาล ที่ สฎ ๕๒๐๐๑/ว ๒๗๐    

 ลงวันที่ ๖  พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล  จ านวน   ๑     ฉบับ 
  ๒.  ระเบียบวาระการประชุม  จ านวน   ๑     ฉบับ 
  ๓.  ส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ  
       สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน 
     ๒๕๖๐ และสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐
     เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐  จ านวน    ๒     เล่ม 
   ๔.  ญัตติ    จ านวน    ๘      ญัตติ 
 

   ตามที่งานกิจการสภาเทศบาล ได้ส่งประกาศเรียกประชุมสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๐ นั้น 
 
   เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามความในมาตรา ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  และข้อ ๒๒ 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
และที่ แก้ ไขเพ่ิ ม เติม  (ฉบับที่  ๒ ) พ .ศ . ๒๕๕๔ เรียกประชุมสภาเทศบาล                
นครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ประจ าปี ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑  ธันวาคม 
๒๕๖๐  มีก าหนด ๓๐ วัน ประธานสภาเทศบาลได้แจ้งนัดประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยที่  ๔  ครั้งที่  ๑ ประจ าปี  ๒๕๖๐  ในวันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐                    
เวลา ๐๙ .๓๐  น . ณ  ห้ องประชุ มสภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี  ชั้ น   ๒            
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 



๖ 
 

             รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
           วันที่ ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ประเสริฐ ทับทิมทอง 
(นายประเสริฐ ทับทิมทอง) 

ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

   ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑  ด้วยสมาชิกสภาเทศบาลได้ขออนุญาตลาการ
ประชุมในวันนี้ ดังนี้ 
๑. นายสันติ นุ้ยเมือง 
๒. นายนภดล ประเสริฐ 
๓. นายประจักษ์ หนูแกล้ว 
๔. นายแฟง สุวรรณบุตร    

  ระเบี ยบวำระที่  ๒  เรื่ องรับรองรำยงำนกำรประชุ มสภำเทศบำล             
นครสุ รำษฎร์ ธำนี  ส มั ย วิ สำมั ญ  สมั ยที่  ๑  ครั้ งที่  ๑  ป ระจ ำปี  ๒๕๖ ๐                                    
เม่ือวันที่ ๒๕ กันยำยน ๒๕๖๐ และ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ ำปี ๒๕๖๐ 
เม่ือวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๐ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล  
                                                                           

 ระ เบี ยบ วาระที่  ๒  เรื่ องรั บรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาล               
น ค รสุ ราษ ฎ ร์ ธานี  ส มั ย วิ ส ามั ญ  สมั ยที่  ๑  ค รั้ งที่  ๑  ป ระจ าปี  ๒ ๕ ๖ ๐                                    
เมื่อวันที่  ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ และสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ ผมขอถามที่ละเล่มนะครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯใด
ขอแก้ไขรายงานการประชุมอีกบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัย
วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐  กรุณายก
มือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
น ครสุ ราษ ฎ ร์ ธานี  ส มั ย วิ ส ามั ญ  สมั ยที่  ๑  ค รั้ งที่  ๑  ป ระจ าปี  ๒ ๕ ๖ ๐                                     
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง  จ านวน ๑ เสียง                

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนีรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล    
นครสุ รำษฎร์ ธำนี  ส มั ย วิ สำมั ญ  สมั ยที่  ๑  ครั้ งที่  ๑  ป ระจ ำปี  ๒๕๖ ๐                                     
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ ำนวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง  จ ำนวน ๑ เสียง                

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล  

 มีสมาชิกท่านใด ขอแก้ไขรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ 
ประจ าปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ ไหมครับ ขอเชิญนายรักพงษ์ แซ่ตั้ง 



๗ 
 

             รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
           วันที่ ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 สมาชิกสภาเทศบาลฯครับ  

นำยรักพงษ์ แซ่ตั้ง  
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ผมขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาล  หน้า ๕๘  บรรทัดที่ ๒๓ นับ
จากด้านบน นะครับ 
 ข้อควำมเดิม  ฝากถึงท่านประธานถึงท่านายก 
 ขอแก้ไขเป็น  ฝากถึงท่านประธานถึงท่านนายก 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล  
 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯใด ขอแก้ไขรายงานการประชุมอีกบ้างครับ หากไม่มี
ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  สมัยวิสามัญ สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๒ ประจ าปี  ๒๕๖๐             
เมื่อวันที่   ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯใดขอแก้ไขรายงาน                   
การประชุมอีกบ้างครับ  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑                   
ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐  กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี และสมัยวิสามัญ สมัยที่  ๑ครั้งที่  ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๒๗  
กันยายน ๒๕๖๐ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  จ านวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง               
จ านวน ๑ เสียง                

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนีรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลนคร             
สุรำษฎร์ธำนี และสมัยวิสำมัญ สมัยท่ี ๑ครั้งท่ี ๒ ประจ ำปี ๒๕๖๐ เม่ือวันที่  ๒๗  
กันยำยน ๒๕๖๐ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ ำนวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง            
จ ำนวน ๑ เสียง                

  ระเบียบวำระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถำมของนำยหัสชัย  เรืองนุ้ย  สมำชิกสภำ
เทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี  เรื่องขอทรำบรำยละเอียดขั้นตอนและวิธีกำร
ด ำเนินกำรออกใบอนุญำตผู้ประกอบกำร ร้ำนอำหำร คำรำโอเกะและสถำน
ประกอบกำรบันเทิง ที่อยู่ในเขตเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนีพร้อมรำยละเอียด                   
กำรอนุญำตสถำนกำรประกอบกำรของแต่ละร้ำน  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล  

 ขอเชิญนายหัสชัย  เรืองนุ้ย สมาชิกสภาเทศบาลฯครับ 

นำยหัสชัย เรืองนุ้ย    
สมำชิกสภำเทศบำล                                                                                                                                                                                                                   

 กระผม นายหัสชัย เรืองนุ้ย สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี  
ขอตั้ งกระทู้ ถามผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  เรื่อง ขอทราบ
รายละเอียดขั้นตอน และวิธีการด าเนินการออกใบอนุญาตผู้ประกอบการร้านอาหาร



๘ 
 

             รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
           วันที่ ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

คาราโอเกะและสถานประกอบการบันเทิง ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
พร้อมรายละเอียดสถานประกอบการของแต่ละร้านและขอแจ้งต่อประธานนะครับ  
ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายละเอียดจากทางผู้บริหารนครับ ได้รับจากสาธารณสุขเรียบร้อย
แ ล้ ว ค รั บ แ ต่ ใน ส่ ว น ก า ร อ นุ ญ า ต อ า ค า ร ยั ง ไม่ ได้  แ จ้ ง ไป ตั้ ง แ ต่ วั น ที่                         
๑๓ พ.ย. ๒๕๖๐ ถึงวันนี้ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๐ รวม ๑๔ วัน ไม่ทราบว่ามีอะไรผิดพลาด 
ที่ท าให้ล่าช้า 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี 

 ตามที่ท่านหัสชัย สอบถามเรื่องการเรื่อง ขอทราบรายละเอียดขั้นตอน และ
วิธีการด าเนินการออกใบอนุญาตผู้ประกอบการร้านอาหารคาราโอเกะและสถาน
ประกอบการบันเทิงที่อยู่ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ขออภัยที่ตีความเป็น               
ขออนุญาต แต่ไม่ใช่เรื่องก่อสร้างเมื่อวานที่ ส านักการช่างมาอธิบายให้ฟังร้านอาหาร
และคาราโอเกะสถานประกอบการ เรื่องใบอนุญาตเป็นหน้าที่ของเทศบาลที่จะออก
ใบอนุญาตจากขั้นตอนในการออกใบอนุญาต ผู้ประกอบการมาขอใบอนุญาต
เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารถูกต้องหรือไม่ หลังจากนั้นหากเอกสารถูกต้อง
เรียบร้อยจะลงไปตรวจพ้ืนที่หากตรวจสอบสุขอนามัย เรียบร้อยก็ออกใบอนุญาตใน 
๓๐ วันหากไม่ถูกต้อง ก็จะแจ้งสถานประกอบการ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล  

 จากการฟังค าตอบจากท่านผู้บริหารที่ออกมาชี้แจ้งแล้วนะครับ พอจะเข้าใจ
หรือจะถามต่อไป 

นำยหัสชัย เรืองนุ้ย    
สมำชิกสภำเทศบำล                                                                                                                                                                                                                   

 ผมพอจะเข้าใจว่าไม่ใช่อ านาจ ของเทศบาลที่ผมถามคือการอนุญาตเกี่ยวกับ
การอาคาร และเหตุร าคาญ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่อง ๑.การที่สถานบันเทิงจะเปิดได้ ต้อง
มาขออนุญาต ก่อสร้างอาคารขั้นตอนแรกเราจะอนุญาต ก่อสร้างอาคารเราทราบ
อันดับแรก ว่าจะก่อสร้างสถานบันเทิงเราจะทราบอย่างไรว่าจะปลอดภัย  เช่น       
ไทเกอบาร์ ของภูเก็ต หรือผับบาร์ไฟไหม้ที่ กทม. ในส่วนของการควบคุมอาคารเรา
ได้ดูแลตรงนี้ให้ไหมเราดูแลตรวจ เรื่องความปลอดภัยหรือไม่ ซึ่งประชาชนในเขต
เทศบาล เราได้ค านึงถึงขนาดไหน หากเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเราดูแลระดับไหน
เราอนุญาตให้ก่อสร้างได ้

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล  

 เชิญท่านนายกฯครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี 

 ต้องขออภัยจริงๆนะครับตามกระทู้สอบถามเรื่องการออกใบอนุญาตแต่
จริงๆท่านมาขอเรื่องการก่อสร้างขั้นตอนในการขออนุญาตก่อสร้าง  ร้านค้าและ
ภัตตาคาร 
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๑. ต้องขออนุญาต  ข. ๑ 
๒. หนังสือรับรองวิศวกรผู้ออกแบบ พร้อมรายการค านวณ และส าเนาบัตรผู้อนุญาต 
ประกอบชีพ 
๓. มีหนังสือรับรองสถาปนิกผู้ออกแบบ 
๔. หนังสือยินยอมผู้ควบคุมงานของสถาปนิก ตามแบบ น. ๔ เฉพาะงานที่เข้าข่าย
พรบ.วิชาชีพสถาปัตย์ 
๕. หนังสือยินยอมผู้ควบคุมงานของวิศวกร ตามแบบ น. ๔ เฉพาะงานที่เข้าข่าย  
พรบ. วิชาชีพวิศวกรรม  
๖. หนังสือยินยอมให้ผู้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน  
๗. ส าเนาโฉนดที่ดิน 
๘. ส าเนาบัตรประชาชนผู้ขออนุญาต 
๙. หนังสือมอบอ านาจ 
๑๐. หนังสือผู้รับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วน ของชมรม สมาคมการเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล 
๑๑. ส าเนาเอกสารที่เก่ียวข้อง เช่น การเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล ตามค าสั่งศาล  
 ส่วนร้านอาหารหรือภัตตาคาร เป็นอาคารสาธารณะ ต้องแสดงแบบผังให้
ชัดเจน อาคารภัตตาคารตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ จะต้องมีอาคารที่จอดรถยนต์ ไม่
น้อยกว่า ๑ คัน ของพ้ืนที่ตั้งโต๊ะอาหาร ๔๐ ตรม.ขนาดของพ้ืนที่จอดรถต้อง     
๒.๕๐ X ๖ เมตร ร้านอาหารและภัตตาคาร ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๙ ต้องมีการ
ป้องกันอัคคีภัย และระบบบ าบัดน้ าเสีย ป้องกันน้ าเสีย ต้องจัดให้มี ห้องน้ าห้องส้วม 
โต๊ะ ๒๐๐ ตรม. ส าหรับห้องน้ าผู้ชาย ห้องอุจาระ ๑ ห้อง ปัสสาวะ ๒ ห้อง อ่างล้าง
หน้า ๑ ห้อง ส าหรับห้องน้ าผู้หญิง อุจาระ ๑ ห้อง ปัสสาวะ ๒ห้อง อ่างล้างหน้า ๑ 
จึงจัดให้มีที่ระบาย 
 ผมทราบแล้วว่าที่ถามเรื่องเปิดร้านอาหารคาราโอเกะสถานบันเทิงได้ขอ
ใบอนุญาตหรือไม่ เรื่องการประกอบใบอนุญาต รายละเอียดมีตามระเบียบข้อมูลต้อง
ขอจากส านักการช่างผมตีประเด็นผิดไป ขออนุญาตให้ผอ.ส านักการช่างออกมาให้
ค าตอบ และให้ท่านสมาชิกซักถามได้เพ่ิมเติมเพ่ือจะได้สอบถามตรงๆ และถามได้ถูก
ประเด็นไปเลยว่าร้านไหนที่ท่านสงสัย  หากร้านไหนไม่มีใบประกอบอนุญาตก็ จะได้
ระงับการเปิดร้าน ขอให้สมาชิกสอบถามได้ตรงๆครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล  

 ท่านจะอนุญาตให้ส านักการช่างมาตอบค าถามหรือไม่เพราะหากมาซักถาม
แบบนี้ผู้มาตอบค าถาม คือ ผู้บริหาร ซึ่งเป็นท่านนายก จะขอให้ส านักการช่าง         
ที่รับผิดชอบมาตอบค าถามโดยตรงได้หรือไม่ 
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นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี 

 หากท่านสมาชิกไม่อยากเปิดเผยชื่อร้านก็น าชื่อมาแจ้งผมโดยตรงได้เลย    
จะได้จัดส่งให้เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ไปตรวจสอบภายหลัง  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล  

 ให้หยุดพัก ๕ นาทีจะได้ปรึกษากันนะครับ 
  

 - พัก ๕ นำที - 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล  

 เมื่อสมาชิกมากันครับ เราก็จะได้ปรึกษากันต่อ ขอเชิญครับคุณหัสชัย 

 
นำยหัสชัย เรืองนุ้ย    
สมำชิกสภำเทศบำล                                                                                                                                                                                                                   

  
 ผมมีความตั้งใจจริงๆนะครับว่า เนื่องจากช่วงนี้เศรษฐกิจแย่ การประกอบ
ธุรกิจต้องไม่เดือดร้อนกับลูกบ้านของเรานายทุน  ที่มาประกอบธุรกิจต้องไม่มา
กอบโกยอย่างเดี่ยว ไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ลูกบ้านของเรา ต้องมาสร้างความ
เข้มแข็งเมื่อมีการประกอบธุรกิจประเภทธุรกิจนี้ มีการก่อความร าคาญก่อให้เกิดเสียง
ดังร าคาญ ในขณะนี้เกิดความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านของเรา  ส่งผลให้อาคาร
สถานที่อาจจะไม่ปลอดภัย อยากให้ผู้บริหาร นายกฯ และเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้สอดส่อง
ให้บ้านเมืองน่าอยู่ อย่างเช่น นายกฯ เข้าบ้านเจอลูกชายพาพรรคพวกมาเล่นดนตรี 
ลูกชายอีกคน พาเพ่ือนมาส่งเสียงดังนายก จะท าอย่างไร พักผ่อนไม่พอ ทนไม่ไหว
หากเป็นทุกวันก็ไม่ไหว เช้าเราต้องท างาน บางคนต้องตื่น ตี ๔ ตี ๕ เราต้องไปขาย
ของบางคนตื่นมาเช้าเจอตามโซฟามีคนมาฉี่ มาทิ้งขยะ สิ่งของ ผมจะเอารถเข้าบ้าน
ยังเข้าไม่ได้การจราจรล าบากตรงนั้นไม่ว่ากัน การจะเปิดร้านอาหารควรมีที่จอดรถ
นะครับ หากจะท าร้านอาหารควรมีที่จอดรถ ขอให้เจ้าหน้าที่เทศบาลลงพ้ืนที่เข้าไป
ตรวจสอบ หากให้การประกอบใบอนุญาตขอให้สอดส่องดูแลนะครับเพ่ือความ
ปลอดภัย และความสะดวกของลูกบ้านของพวกเรานะครับ ขอบคุณมากนะครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกกล่าวก็เป็นการเดือดร้อนนะครับเราก็ช่วยกันแก้ไขนะครับ    
เราทุกคนก็ต้องช่วยกันร่วมกันนะครับ ไม่ใช่ว่ายื่นแบบแปลนอะไรผิดแบบ ซึ่งนี้เป็น
ภาวะ การเดือดร้อนก็คงน่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับ  นายกก็คงรับปากเรื่องจะแก้ไข
ให้นะครับ เรื่องอย่างนี้นะครับ ก็ขอเชิญครับท่านนายกครับ 

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และท่านสมาชิกครับจากที่ท่านสมาชิกก็
เป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องความสะอาด  และก็เรื่องเสียงให้รบกวนผู้ประกอบการรบกวน
ชาวบ้าน  ผมก็เรียนท่านประธานและท่านสมาชิกว่า  ผมก็คงต้องสั่งการลงให้ไปกับ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจนะครับ  ซึ่งร้านที่สร้างความร าคาญให้กับประชาชนในละแวก
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ชุมชนนั้นๆ นะครับ  ผมก็คงจะให้ปลัดเทศบาลออกหนังสือให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
นะครับ และให้อ าเภอมาร่วมกันตรวจนะครับ  ขออนุญาตรับปากว่าจะลงเข้าร่วม
ตรวจครับ 

นำยประเสริฐ   ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญนายหัสชัย เรืองนุ้ย สมาชิกสภาเทศบาลฯครับ 

นำยหัสชัย  เรืองนุ้ย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ผมขออีกเรื่องครับ เรื่องต่อเนื่องในเรื่องของสถานประกอบการนะครับ              
ผมได้ทราบว่าทางเทศบาลโดยฝ่ายโยธาครับ จะมีการขีดเส้นเติมสีใส่ในเค้าเรียกว่า
โซนนิ่ง ส าหรับโซนอ าเภอนะครับ ถนนอ าเภอ และถนนโฉลกรัฐครับ ผมอยากให้
ทางด้านผู้บริหารนะครับ  ได้ให้ประชาชนได้เข้าร่วมด้วย ผมยินดีครับถ้าหากว่า
ชาวบ้านถนนอ าเภอและถนนโฉลกรัฐเขายินยอมที่จะให้ตรงนั้นเป็นโซนนิ่ง  เป็นโซน
สีแดง ผมยินดีครับแต่ถ้าชาวบ้านเขาไม่ยินยอม ผมว่าให้สถานบันเทิงและก็ให้
ผู้บริหารลองหาแนวทาง หาสถานที่ว่าสมาคมเขาจะเป็นสมาคมสถานที่ประกอบการ  
วันนั้นผมได้ไปประชุมที่อ าเภอนะครับ มีหลายคนเป็นสมาชิกของสมาคมหรือชมรม
สถานประกอบการนะครับ  ก็หาพ้ืนที่ท านะครับเป็นแหล่งบันเทิงของเขาไปเลย  เป็น
โซนของเขาไปเลยนะครับว่าจะท าอย่างไรนะครับ แต่ถ้าตรงนี้นะครับว่าให้เอาสิ่ง
เหล่านี้อย่างเช่น จะเป็น เธค บาร์ หรือสถานบันเทิงทุกชนิดนะครับว่ามาอยู่ที่ถนน
อ าเภอ หรือว่าโฉลกรัฐ ถ้าชาวบ้านยินยอมก็ดีแต่ถ้าชาวบ้านไม่ยินยอมผมขอความ
ร่วมมือว่า  ฝากท่านนายกด้วยนะครับว่าช่วยดูแลให้เขาหน่อยนะครับ หรือว่าเรียก
ชาวบ้านให้เขามาประชุมด้วยว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในเรื่องดังกล่าว ขอบคุณมาก
ครับ 

  ระเบียบวำระที่ ๔  เรื่องรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินกู้ 
เงินจ่ำยขำดจำกเงินสะสม ต่อสภำท้องถิ่น (กองวิชำกำรและแผนงำน) 

นำยประเสริฐ   ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดครับ 

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยกรมการปกครองมีหนังสือ
ด่ วน ม าก  ที่  ม ท  ๐ ๓ ๑ ๓ .๔ /ว  ๒ ๒ ๓ ๑  ล งวั น ที่  ๒ ๙  กั น ย ายน  ๒ ๕ ๔ ๑                     
ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินอุดหนุน  โดยก าหนดให้การเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม เงินอุดหนุนจากกระทรวง ทบวง 
กรม หรือหน่วยงานอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ใช้จ่ายเงินในกิจการอย่างใดอย่าง
หนึ่งโดยเฉพาะ และเงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุรายการไว้โดยเฉพาะเจาะจงด้าน
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การศึกษา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปใช้จ่ายโดยไม่ต้องตราเป็นงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  หรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและเมื่อด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุแล้ว ให้รายงานสภาท้องถิ่นทราบในการประชุม
คราวต่อไป  

ขอเรียนว่า เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมีโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม  เงินอุดหนุนจากกระทรวง ทบวง กรม 
หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ซึ่งได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม  
ระหว่างเดือนสิงหาคม  – เดือนตุลาคม ๒๕๖๐  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดรายงานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทราบต่อไป 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เรื่องการรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน เฉพาะกิจนะครับ เงินกู้ เงินจ่ายขาด
จากเงินสะสม มีท่านผู้ใดที่จะซักถามก็ ขอเชิญได้นะครับมีไหมครับ ขอเชิญครับ    
คุณส าเริงครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ กระผมนายส าเริง ไพฑูรย์  
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ  ท่านประธานครับในระเบียบวาระที่ ๔ 
ครับ  เป็นรายละเอียดของการชี้แจง การใช้จ่ายเงินสะสมของเดือนสิงหาคม ถึงเดือน
ตุลาคม นะครับ แต่ผมมีข้อสงสัยอยู่นิดหนึ่งครับ ๑๔ รายการที่รายงานมาครับ 
ส่ วนมากจะได้ด า เนินการอยู่ แล้ วระหว่างด าเนิ นการอยู่  ในช่วงนี้ นะครับ                    
กระผมสงสัยในโครงการท่อระบายน้ า และทางเท้า ถนนวัดโพธิ์  ซอย ๒ ครับ     
เซ็นต์สัญญาก็หลายเดือนแล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการเลยครับท่านประธานครับ                
ขอทราบเหตุผลที่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการหน่อยครับ ว่าทางเทศบาลได้ด าเนินการไป
ถึงข้ันตอนไหนแล้ว วัดโพธิ์ ๒ ครับ ท่านประธานครับ  ชาวบ้านเขาก็ถามกันมาตลอด 
วัดโพธิ์ ๒ ตรงข้ามกับทางเข้าหน้าวัดโพธิ์ ขอทราบรายละเอียดในส่วนนี้หน่อยนะ
ครับ   

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกก็มีข้อสงสัยอยู่นะครับ ตามข้อล าดับที่  ๖ เรื่องโครงการ
ก่อสร้างท่อระบายน้ าและทางเท้า วัดโพธิ์ ๒ นะครับ ว่ายังไม่ได้ด าเนินการขัดข้อง
อย่างไร หรือว่าท าสัญญาไปแล้วแต่ยังไม่ เข้าด าเนินการ หรืออย่างไรนะครับ                   
ที่ว่ารายงานมาติดๆ ที่อยู่ในรายการการใช้จ่ายเงินอุดหนุน เงินสะสม เงินกู้ นี้ด้วยนะ
ครับ  ก็ขอเชิญฝ่ ายช่ างนะครับ  ถ้ านายกชี้ ไปทางนั้ นผมก็ เชิญ เลยนะครับ                   
ฝ่ายช่างให้ด าเนินการช่วยแจ้งให้เพื่อนสมาชิกทราบครับ 
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นำยจำรึก  วงศ์วำนิช 
ผอ.ส ำนักกำรช่ำง 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ                    
ผมขอเรียนชี้แจงต่อท่านสมาชิกสภา คุณส าเริง  ไพฑูรย์ นะครับ  ส าหรับถนนวัดโพธิ์ 
ซอย ๒ นะครับ ท่อระบายน้ าแล้วก็มีตรงกับหน้าวัดโพธาวาส ซึ่งบริเวณนั้นเราได้รับ
งบประมาณไปแล้วตั้งแต่ปี ๖๑ นะครับ แต่เนื่องจากว่าในถนนดังกล่าว คับแคบมาก  
ประกอบกับท่อระบายน้ าที่เราจะต้องจัดวางต้องรื้อถอนหมดเลย ประกอบกับเสา
ไฟฟ้าที่วางอยู่ริมถนน ก็ค่อนข้างจะขยายยาก เนื่องจากเมื่อขยายเข้าไปแล้วก็ติดกับ
หลังคาบ้านประชาชนนะครับ  ตอนนี้ก็ก าลังทบทวนอยู่ว่าเราจะด าเนินการไปทิศทาง
ไหน อย่างไรนะครับ  ถ้าหากว่าจะผลักออกมานอกถนนก็ยุ่งยาก ถ้าจะย้ายเข้า
ในทางฟุตบาท ก็แทบจะไม่ได้เลย เพราะติดกับบ้านนะครับ  ตรงนี้ทางช่างสุขาภิบาล
ก าลังจัดท าผัง  เพ่ือที่จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ว่าเราจะวางในแนวใด เพราะว่าการ
ระบายน้ าส าคัญมาก ก็ขอเรียนให้ท่านสมาชิกสภาทราบนะครับ ว่าเราก าลัง
ด าเนินการอยู่ครับ  ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ   ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับคุณทิวา ครับ 

นำยทิวำ  กุฏอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ  กระผมนายทิวา  กุฏอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ  ผมมีอยู่ อีกโครงการหนึ่ งครับตรง         
การุณราษฎร์ ๕ ผ่านงบประมาณไปน่าจะเป็นครึ่งปีแล้วนะครับ ก็ยังไม่มีเห็นอะไร
คืบหน้า  ผมเข้าไปดูครั้งหนึ่งแล้ว เอาท่อไปวางแล้วก็ขนออกหมดแล้ว ทีนี้ชาวบ้านใน
นั้นครับ  หลังสุดน้ าจะท่วมเยอะ แต่โครงการที่เกิดมาใหม่ผ่านสภาไปเมื่อ ๓ เดือน ที่
แล้วบางโครงการก็ท าเสร็จแล้ว ตรวจงานเรียบร้อยแล้ว ยกตัวอย่างให้ฟังเลยครับ        
วัดโพธิ์ ๓๑ ซอย ๒ เรียบร้อย ก็ก าลังท าอีกหลายๆซอย แต่โครงการการุณราษฎร์ ๕ 
ครับ ผมว่าน่าจะตกปีแล้วนะครับ ไม่ใช่ครึ่งปี ปีหนึ่งแล้ว ไม่มีความคืบหน้าอะไรเลย  
ผมไม่เข้าใจว่าแบบไม่เสร็จหรือว่ายังไง ก็แล้วแต่มีติดอะไรอยู่บ้าง ชาวบ้านไม่ให้ที่     
หรือมีปัญหาตรงไหนก็ไม่เห็นชี้แจงแล้วก็ไม่เข้าไปท า บริษัทก็ประมูลไปแล้วพอถึง
เวลา ให้เข้าฤดูฝนบ้าง  ให้เขาประกาศเป็นเขตภัยพิบัติแล้วก็ได้เงินคืนกันไม่ต้องเสีย
ค่าปรับ ท ากันอยู่ยังนี้ครับ เมื่อไหร่จะเสร็จ ถามเดี๋ยวอยู่ไปก็ตก เดือดร้อนใหม่อีก 
แล้ววันนี้แผนมันไม่ได้เหมือนกับเมื่อก่อนแล้วที่ดันเข้ามา ดันเข้ามา จะต้องท าประชา
วิจารณ์ ประชาคมหลายๆเรื่อง  ตรงนี้ผมไม่อยากจะให้มันตกไปเลยนะครับ ไม่ทราบ
มีปัญหาว่าติดอะไรครับ ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทางเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯก็ยังสงสัยอยู่ว่าการก่อสร้างท่อระบายน้ า  
และผิวจราจร ถนนการุณราษฎร์ ๕ นะครับ มีความล่าช้ายังไม่ได้ด าเนินการเพราะ
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เหตุใด ขอเชิญ ผอ.จารึก ท าความเข้าใจกับเพ่ือนสมาชิกนิดหนึ่งครับ 

นำยจำรึก  วงศ์วำนิช 
ผอ.ส ำนักกำรช่ำง 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ                  
ส าหรับท่านสมาชิกที่กรุณาให้เกียรติถามถึงประเด็นที่ ถนนการุณราษฎร์ ๕ นะครับ 
ว่าด าเนินการไปถึงไหน อย่างไรแล้วนะครับ ล่าช้าเพราะอะไร ขอเรียนให้ท่านสมาชิก
ผู้ทรงเกียรติได้ทราบว่า ส าหรับถนนการุณราษฎร์ ๕ นั้น เราก็ได้งบประมาณมาก็
นานพอสมควรนะครับ แต่เนื่องจากว่าเป็นโครงการที่วงเงินเกิน ๕ ล้าน นะครับ                 
เราจ าเป็นที่จะต้องส่งราคากลางไปให้กับคณะกรรมการของจังหวัด เพ่ือพิจารณาตาม
ค าสั่งของคสช. นะครับ บัดนี้ก็ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  และก็ขณะนี้อยู่ก าลังการ
ก่อสร้างอยู่ ซึ่งคาดว่าหากด าเนินการไปตามแผนงานก็คงจะไม่ท าให้ล่าช้า มากกว่า
แผนงานนะครับ ก็คงจะแล้วเสร็จในอีกไม่นานครับ ขอบคุณมากครับ   

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับคุณนัฐพงษ์ ครับ 

นำยนัฐพงษ์  เตี่ยมังกรพันธุ์  
สมำชิกสภำเทศบำล  

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ  กระผมนายนัฐพงษ์  เตี่ยมังกรพันธุ์  
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในระเบียบวาระที่ ๔ นะครับ เรื่องรายจ่ายเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจครับ  ผมขอสอบถามโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพ่อขุนทะเล  
๒๓ ครับ  ท่านประธานบังเอิญโครงการนี้อยู่ใกล้กับบ้านผม  ผมก็ไปถามกับบริษัทผู้
ที่ ได้ รั บ เห ม า โค ร งก ารนี้ ที่ ว า งท่ อ ระบ าย น้ า  เป็ น เพี ย งแ ค่ ว า งท่ อ ค รั บ                           
พอเขาวางท่อเสร็จผิวไม่มีครับ  แล้วก็เป็นปัญหาคือทางก็เป็นหลุมเป็นบ่อ  พอเขาส่ง
งานตรงผิวจราจรเรียบร้อยหมดแล้วครับท่านประธานก็พังหมด ผมก็อยากถาม
ผู้บริหารว่าในตรงนี้ทีแรกผมก็ไม่ได้ดูว่าโครงการนี้ไม่ได้พร้อมผิว โครงการนี้มีแค่ท่อ
ระบายน้ านะครับท่านประธาน พอเสร็จไปแล้วเราไม่มีผิวอีก ถึงเวลาการท า
งบประมาณผมก็อยากให้ฝากผู้บริหาร ถ้าท างบแล้วถ้าท่อก็ท่อไปพร้อมผิวด้วยครับ  
ฝากด้วยนะครับว่าถ้ามีโครงการลักษณะวางท่อระบายน้ าก็ขอให้ใส่ผิวจราจรลงไป
ด้วยครับ  เพราะว่าพอวางท่อเสร็จปัญหาเกิดอีกแล้วครับท่านนายก ฝากให้ท่าน
นายกด้วยครับว่าเอาผิวจราจรลงไป ด้วยครับ  ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ   ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ท่านนายกก็คงจะช่วยแก้ไขให้นะครับ มีท่านผู้ อ่ืนที่จะซักถามไหมครับ             
ไม่มีแล้ วนะครับ  ก็คงจะผ่ านไปวาระที่  ๕  เลยนะครับ  ระเบี ยบวาระที่  ๕                   
ก็ขอเชิญเลยครับฝ่ายผู้บริหารครับ 

  ระเบียบวำระที่ ๕ เรื่องเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
เทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ (กองวิชำกำรและ
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แผนงำน)  

นำยประเสริฐ   ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดครับ 

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ด้วยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้เสนอผล การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ค รั้ งที่  ๒  เ พ่ื อ ให้ ผู้ บ ริ ห า รท้ อ งถิ่ น เส น อต่ อ ส ภ าท้ อ งถิ่ น  ต าม ระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ 

 ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว                 
จึงขอเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒  มาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาเทศบาลนคร      
สุราษฎร์ธานีต่อไป  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

นำยประเสริฐ   ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ตามที่รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานีนะครับ  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มีท่านผู้ใดที่จะสงสัยหรือจะซักถามอะไร ก็ขอ
เชิญนะครับ ขอเชิญนะครับอาจารย์พรเลิศครับ 

นำยพรเลิศ   สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ กระผมนายพรเลิศ  สุทธิรักษ์  
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านประธานครับเกี่ยวกับการประเมินผลใน
ครั้งนี้ ในช่วงที่ ๒ นะครับ ของปีงบประมาณตามค าสั่งของกระทรวงมหาดไทยใหม่
นะครับ ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกฯที่ผลงานของท่านนายกฯปรากฏเด่นนะ
ครับ  เห็นไหมครับท่านนายกน่าตาสดชื่น  เหมือนดอกไม้บานที่สะพานนริศเลยนะ
ครับ ปี ๖๐ นะครับ ทั้งหมดที่เข้าแผนทั้งหมด ๗๔๔ โครงการได้รับการอนุมัติจาก
สภา ๓๓๕ โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ ๑๘๘ โครงการตรงนี้เป็นข้อสังเกตนะครับ  
ว่าที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ๑๘๘ โครงการเกินกว่าครึ่งนะครับ ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ
ประมาณ ๕๐ กว่า % ก็ถือว่าเป็นการด าเนินการในด้านที่ดีที่ปรากฏผลออกมา ทีนี้
เรามาดูการรายงานผลครับท่านประธานเกี่ยวกับการประเมินผลในครั้งนี้ เป็นการ
ประเมินผลจากกลุ่มตัวอย่าง ๒ กลุ่มด้วยกัน  
 กลุ่มแรกก็คือกลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มที่ ๒ คือกลุ่มองค์กรประชาชนนะ
ครับ เมื่อก่อนนี้ เราประเมิน ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑.ประชาชนทั่วไป, ๒. กลุ่มองค์กร
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ประชาชน  และ ๓. พนักงานเทศบาล ในงวดนี้ตัดพนักงานเทศบาลออกนะครับ 
ไม่ได้มีการประเมินกลุ่มตัวอย่างนี้นะครับ ทีนี้ผลของกลุ่มประชาชนนะครับ ที่ออกมา
ปรากฏว่าภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับความพึงพอใจที่มาก เราจะสังเกตว่าตอนที่
ท่านนายกฯเข้ามาบริหารงานใหม่ๆนะครับ ในปี ๒๕๕๐ กว่าๆนะครับ  ใน ๑ - ๔ ปี
แรก ผลงานยังไม่ปรากฏ ระดับความพึงพอใจส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับปานกลางนะ
ครับ ในวาระปกติแต่พอวาระพิเศษนี้ผลงานปรากฏความพึงพอใจของประชาชนก็
เพ่ิมมากขึ้นนะครับ จากระดับปานกลางเดิม  มาเป็นระดับมากนะครับ  น่าจะเป็นที่
ชื่นใจของท่านนายกฯและคณะนะครับ  ส่วนความพึงพอใจของกลุ่มภาคประชาชน
นะครับ ก็อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกันนะครับ  ส่วนใหญ่ก็แสดงว่ามีความพึงพอใจใน
การท างานของท่านนายกการบริหารของท่านนายกเป็นอย่างดี  แต่กระนั้นก็ตามนะ
ครับ ท่านนายกฯเกี่ยวกับการประเมินในครั้งนี้เป็นการประเมินจากพนักงานของ
เทศบาล  ไม่ได้เป็นการประเมินจากสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นคนกลางนะครับ อันนี้
ถือว่าเป็นการประเมินจากพนักงานเทศบาลนะครับ เพราะฉะนั้นในลักษณะของการ
ประเมินอย่างนี้น่าจะไม่ตรงกับความถูกต้องนัก เนื่องจากผู้ประเมินเองอยู่ในองค์กร
เองนะครับ  ทีนี้มาดูในเรื่องเกี่ยวกับสภาพปัญหาจากการประเมินนะครับ ซึ่งอันนี้
ท่านนายกจะต้องหยิบยกข้ึนมาเพ่ือที่จะน ามาแก้ไขแล้วก็รับฟังเอาไว้  เพ่ือที่จะน าไป
ปฏิบัติ   
 ปัญหาประการที่ ๑ ก็คือโครงการส่วนใหญ่เป็นจ านวนมากครับ  แต่ว่าน าไป
ปฏิบัติได้นะครับไม่มากเท่าที่ควร แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในส่วนดีนะครับเนื่องจากเกินกว่า
ครึ่งหนึ่ง   
 ปัญหาประการที่ ๒ การจัดท าโครงการซึ่งบรรจุในแผนครับ ก็บอกว่าไม่
สอดคล้องกับสถานะการคลังของเทศบาลครับ  อันนี้ก็ไม่ค่อยตรงกับความเป็นจริง
นัก เนื่องจากสถานะการคลังของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมีสถานะการคลังที่มั่นคง 
เงินสะสมมีถึง  ๕๐๐ กว่าล้านครับ  
 ปัญหาประการที่ ๓ ครับ เกี่ยวกับการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ครับ อันนี้เกี่ยวกับการเงินโอนสะสมนั้นน่าจะพิจารณาโครงการที่บรรจุในแผน
เป็นล าดับแรกๆนะครับ  แต่ส่วนใหญ่ที่ขอมาในสภาแห่งนี้เป็นลักษณะของการ
เพ่ิมเติมแผนและก็น าเงินสะสมมาใช้นะครับ  ไม่ได้อยู่ในแผนเดิมนะครับ  อันนี้ก็เป็น
ความจริง  
 ปัญหาประการที่ ๔ โครงสร้างพ้ืนฐานส่วนใหญ่นะครับ ด าเนินการล่าช้า
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไม่ทันถ่วงทีอันนี้ก็เป็นบางโครงการเท่า
นั้นเองที่ล่าช้าเนื่องจากบางทีฝนฟ้าตกอุทกภัยนะครับ บางทีซอยคับแคบอย่างที่ท่าน 
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ผอ.ส านักการช่าง ได้บอกเอาไว้เมื่อตะกี้นี้นะครับ  ก็อาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคได้   
 ปัญหาประการที่ ๕ มีบางด้านที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัญหาการระบายน้ า อันนี้ท่านนายกฯได้น าโครงการเกี่ยวกับการระบายน้ ามาใช้
จ่ายเงินสะสม  เพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนไว้เป็นจ านวนมากนะครับ คาดว่าปีหน้า
น่าจะน้ าไหลเชี่ยวนะครับลงคลองแม่น้ าตาปีได้ดี แต่ส่วนที่ยังไม่ได้แก้ไขเป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจนน่าจะเป็นปัญหาของเรื่องจราจร ขณะนี้รถติดมากครับในเขตเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานีของเรานะครับ ซึ่งเป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนายกฯจะต้องรับมา
แก้ไข คราวก่อนผมน าเสนอไว้ว่าให้ท่านนายกท าสะพานลอยตั้งแต่แยกสยามธารา สี่
แยกวัดธรรมบูชา สี่แยกเกษตรไปลงที่โน้นเลยครับหน้าเทพมิตรเลยนะครับ จะได้
รวดเดียวตรงนั้นนะครับ  แต่อาจจะต้องใช้งบประมาณพอสมควรนะครับ   
 ปัญหาประการที่ ๖ ก็อันเดียวกันในเรื่องการจราจรติดขัดนะครับ   
 ปัญหาประการที่ ๗ ในเรื่องของขยะได้รับความชมนะครับ  มากในขณะนี้ว่า
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก าจัดขยะได้เยอะนะครับ  แต่ปรากฏข้อเท็จจริงที่รายงาน
มาในการใช้เงิน  เรายังมีขยะที่จะต้องก าจัดอีกมากนะครับ แต่ว่าก็เป็นผลงานที่
ชาวบ้านเห็นเกิดความพึงพอใจในด้านขยะนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ชัดเจน
เกี่ยวกับช่วงของระยะเวลาในการเก็บขยะนะครับ    
 ปัญหาประการที่  ๘ ช่องทางประชาสัมพันธ์ของเทศบาล เทศบาลท า
โครงการเยอะครับแต่ประชาสัมพันธ์น้อยนะครับ  เปิดช่องทางนี้เพ่ือที่จะให้ชาวบ้าน
ได้รับรู้  เกี่ยวกับกิจกรรมของเทศบาลโครงการต่างๆของเทศบาลที่ด าเนินการ  การ
แก้ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนครับ  ในทุกพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รู้ด้วยนะครับ   
 ทีนี้มาดูข้อเสนอแนะนะครับ  ควรจัดท าโครงการโดยพิจารณาจากปัญหา
ความเดือดร้อนนะครับ  หรือความกระทบของประชาชนมาเป็นล าดับต้นๆก่อนครับ   
 ประการที่ ๒ ควรพิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีความส าคัญและเป็นปัญหา
เร่งด่วนนะครับ  ในการด าเนินการนะครับ   
 ประการที่ ๓  เร่งรัดโครงการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วนะครับ   
 ประการที่ ๔  ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความส าคัญในการท าแผนและน าผล
การประเมินไปปรับปรุงข้อนี้ส าคัญนะครับ   
 ประการที่ ๕ ควรเร่งด าเนินการโครงการที่มีผลกระทบกับประชาชนโดยตรง  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการระบายน้ าและการจราจรนะครับ     
 ประการที่ ๖ เรื่องขยะมูลฝอยขอให้เก็บตรงเวลานะครับ เพราะขยะมูลฝอย
ที่เวลาชาวบ้านน ามาวางเอาไว้รอรถมาเก็บนะครับ มันมีสุนัขมาคุ้ยเขี่ยแล้วก็ท าให้
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ซอยหรือถนนได้รับความสกปรกนะครับ   
 และประการสุดท้าย ประชาสัมพันธ์เทศบาลให้มากๆนะครับท่านนายกฯ   
ก็จะได้รับความพึงพอใจเพ่ิมมากขึ้นนะครับจากโครงการ  ขอขอบพระคุณครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอบคุณอาจารย์พรเลิศ ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะหลายเรื่องในการบริหารงาน
เทศบาล  

มติที่ประชุม  รับทรำบ 

  ระเบียบวำระที่  ๖  เรื่องญัตติขอรับควำมเห็นชอบให้เทศบำลนคร                 
สุรำษฎร์ธำนี ร่วมกับเทศบำลต ำบล,องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอ่ืนปรับปรุงผังเมือง
รวมเมืองสุรำษฎร์ธำนี (ส ำนักกำรช่ำง) 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ต่อไประเบียบวาระท่ี ๖ ขอเชิญท่านนายกฯครับ 

 
นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

  
 ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี  ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบให้
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ร่วมกับเทศบาลต าบล , องค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน 
ปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

    หลักกำร 

 ตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ด าเนินการถ่ายโอนผังเมืองที่อยู่

ระหว่างการบังคับใช้และสิ้นสุดการบังคับใช้ในปี  ๒๕๕๒  เป็นต้นไป ให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งรวมถึงกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี โดยผัง

เมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี , เทศบาลต าบล

วัดประดู่ , เทศบาลต าบลขุนทะเล , องค์การบริหารส่วนต าบลบางชนะ , องค์การ

บริหารส่วนต าบลบางไทร , องค์การบริหารส่วนต าบลคลองฉนาก , องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบางโพธิ์ , องค์การ-บริหารส่วนต าบลคลองน้อย , องค์การบริหารส่วน

ต าบลบางใบไม้ , องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเตี้ย  

    เหตุผล 
 

 ใน ก า ร จั ด ท า ผั ง เมื อ ง ร ว ม เมื อ ง สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี  เท ศ บ า ล น ค ร                          
สุราษฎร์ธานีร่วมกับ ๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมเมือง                       
สุราษฎร์ธานี  รวมทั้งสิ้น ๑๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันจัดท าผังเมือง



๑๙ 
 

             รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
           วันที่ ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

รวมเมืองสุราษฎร์ธานี   โดยทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมงบประมาณ
ด าเนินการตามสัดส่วนเป็นเงินอุดหนุนให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเป็นผู้ด าเนินการ
ว่าจ้างที่ปรึกษาตามสัญญาจ้างเลขที่  ๗๗/๒๕๕๑  ลงวันที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๑  
วงเงิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท  (สิบล้านบาทถ้วน)  โดยแบ่งงวดงานจ านวน  ๘  
งวด  ซึ่งได้เบิกจ่ายให้ผู้รับจ้างไปแล้ว  จ านวน  ๔  งวด  แต่เนื่องจากส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบงบการเงินส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘  ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  (ตามหนังสือ ที่ 
ตผ.๐๐๕๕.๑ สฎ/๒๕๐ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐) ว่าสัญญาโครงการประเมินผล
และปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานีเดิมได้สิ้นสุดเมื่อปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  
ท าให้โครงการดังกล่าวได้ยุติลง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ๙ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี
ขึ้นใหม่  ซึ่งเป็นโครงการใหม่ที่จะต้องด าเนินการต่อเนื่องจากโครงการประเมินผล
และปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานีเดิมเมื่อปีงบประมาณ  ๒๕๕๑  ยังคงมี
ขอบเขตงานที่จะต้องด าเนินการอีก  ๔  งวด ดังนั้น เพื่อให้โครงการปรับปรุงผังเมือง
รวมเมืองสุราษฎร์ธานีเป็นไปอย่างต่อเนื่องให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามขอบเขตงานที่
ก าหนดไว้ในสัญญาเดิม  และเพ่ือให้ทางราชการได้ประโยชน์สูงสุดโดยใช้งบประมาณ
ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  เป็นเงิน  ๒,๘๑๘,๒๗๔.- บาท (สองล้านแปดแสน
หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) และงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี  จ านวน  ๙  แห่ง  เป็นเงิน  
๖๘๑,๗๒๖.-  บาท  (หกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)  และตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘  มาตรา ๑๘ บัญญัติว่า ในกรณีที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะวางและจัดท าผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานีต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการผังเมืองก่อน และให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอความเห็นชอบต่อ
สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ปรับปรุงผั งเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานีร่วมกับ
เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่ วนต าบลดั งกล่ าวใน เขตผั งเมืองรวม            
เมืองสุราษฎร์ธานี   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีร่วมกับเทศบาลต าบลและ
องค์ ก ารบ ริห ารส่ วนต าบล อ่ื น  ป รับป รุ งผั ง เมื อ งรวม เมื อ งสุ ราษ ฎ ร์ธ านี                        
ตามพระราชบัญญัติผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘  

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องญั ตติขอรับความเห็นชอบให้ เทศบาลนคร                        
สุราษฎร์ธานีร่วมกับเทศบาลต าบล, องค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนปรับปรุงผังเมือง



๒๐ 
 

             รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
           วันที่ ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

รวมเมืองสุราษฎร์ธานี (ส านักการช่าง) มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้าง
ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านเห็นชอบให้เทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเทศบาลต าบล , องค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนปรับปรุง             
ผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี (ส านักการช่าง) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  มีมติ เห็นชอบให้ เทศบาลนคร             
สุราษฎร์ธานี ร่วมกับเทศบาลต าบล, องค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนปรับปรุงผังเมือง
รวมเมืองสุราษฎร์ธานี (ส านักการช่าง)ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๑๙ เสียง 
งดออกเสียงจ านวน ๑ เสียง   

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติเห็นชอบให้เทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 
ร่วมกับ เทศบำลต ำบล, องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอ่ืนปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง                
สุรำษฎร์ธำนี (ส ำนักกำรช่ำง)ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ ำนวน ๑๙ เสียง                       
งดออกเสียงจ ำนวน ๑ เสียง   

  ระเบียบวำระท่ี ๗  เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  (ส ำนักกำรช่ำง) 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญท่านนายกฯครับ 

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ส านักการช่าง  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และครุภัณฑ์
ส านักงาน 

หลักกำร 

 ข อ อนุ มั ติ โอ น เงิ น งบ ป ระม าณ ราย จ่ า ย  ป ระ จ าปี งบ ป ระม าณ               
พ.ศ.  ๒๕๖๑  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  โอนลด 

  ด้ำน  บริกำรชุมชนและสังคม   
  แผนงำน  เคหะและชุมชน   
  งำน  ก ำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   

  หมวด  ค่ำใช้สอย   



๒๑ 
 

             รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
           วันที่ ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

  -  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ 
     (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)  ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐.-  บาท  
คงเหลือ  ๓๐,๐๐๐.-  บาท  ขอโอนลด   ๒๙,๐๐๐.-  บาท 

  หมวด  ค่ำวัสดุ   

  -  ประเภท  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐.-  บาท                 
คงเหลือ  ๑๐,๐๐๐.-  บาท  ขอโอนลด  ๗,๐๐๐.-  บาท 
  -  ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐.-  บาท             
คงเหลือ ๓๐,๐๐๐.-  บาท    ขอโอนลด   ๒๐,๐๐๐.-  บาท 
  -  ประเภท  วัสดุการเกษตร  ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐.-  บาท                    
คงเหลือ  ๓๐,๐๐๐.-  บาท  ขอโอนลด  ๒๙,๐๐๐.-  บาท 
  -  ประเภท  วัสดุเครื่องแต่งกาย  ตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐.-  บาท                
คงเหลือ ๒๐,๐๐๐.-  บาท ขอโอนลด  ๑๐,๐๐๐.-  บาท 

  งำน  บ ำบัดน้ ำเสีย 

  หมวด ค่ำใช้สอย 

  -   ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ 
      (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)  ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.-  บาท  
คงเหลือ  ๓๐,๐๐๐.-  บาท  ขอโอนลด   ๒๙,๐๐๐.-  บาท 
  -   ประเภท  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐.-  บาท  
คงเหลือ  ๑๐,๐๐๐.-  บาท ขอโอนลด  ๖,๐๐๐.-  บาท 
  -   ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.-  บาท  
คงเหลือ  ๒๐,๐๐๐.-  บาท ขอโอนลด  ๑๕,๐๐๐.-  บาท 
  -   ประเภท  วัสดุเครื่องแต่งกาย  ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐.-  บาท  
คงเหลือ  ๓๐,๐๐๐.-  บาท  ขอโอนลด  ๑๕,๐๐๐.-  บาท 

  รวมโอนลด  ๑๖๐,๐๐๐.-  บำท  (หนึ่งแสนหกหม่ืนบำทถ้วน) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และครุภัณฑ์ส านักงาน 

  โอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 

  ด้ำน  บริกำรชุมชนและสังคม 
  แผนงำน  เคหะและชุมชน 
  งำน  บ ำบัดน้ ำเสีย 



๒๒ 
 

             รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
           วันที่ ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

  หมวด  ค่ำครุภัณฑ์ 

  ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

  -   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องส ารองไฟ  จ านวน  
๒  ชุด เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐.-  บาท 
  -   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์สี  จ านวน  ๑  เครื่อง  
เป็นเงิน  ๒๐,๐๐๐.-บาท 

  ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 

  -   เพ่ือจ่ายเป็นค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี  จ านวน  ๒  ชุด  
เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐.-  บาท 

  รวมเป็นเงิน  ๑๖๐,๐๐๐.-  บำท  (หนึ่งแสนหกหม่ืนบำทถ้วน) 
  

เหตุผล 

 เนื่องจากส่วนช่างสุขาภิบาล  ส านักการช่าง  ขาดแคลนเครื่องมือ  อุปกรณ์
ในการปฏิบัติงาน  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วขึ้น 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ                    
ตามนัยข้อ  ๒๗  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑   

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระที่  ๗  ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี                  
พ.ศ.๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มีเพ่ือนสมาชิกฯ ที่จะซักถามมีหรือไม่ครับ      
ขอเชิญอาจารย์พรเลิศฯ ครับ 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพครับ กระผมพรเลิศ สุทธิรักษ์  
สมาชิกสภาเทศบาล เกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ผมดู
เอกสารบันทึกข้อความที่ สฎ ๕๒๐๐๖/๔๔๖  ลงวันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๐ เรื่องขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ท่าน
ประธานฯ ครับบันทึกข้อความฉบับนี้ผมไม่แน่ใจว่าติดมาเพ่ือที่จะให้ท่านสมาชิกฯ 
พิจารณาเกี่ยวกับการโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่อันนี้หรือไม่ เพราะว่าบันทึก
ข้อความที่ปรากฏมาในแฟ้มเอกสารเป็นบันทึกข้อความที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ที่
ให้ท่านนายกฯ ในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นผู้อนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการงบประมาณ ข้อ ๒๖ ซึ่งท่านนายกฯก็อนุมัติตามหนังสือฉบับนี้ไปแล้ว
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ผู้อ านวยการส านักการช่างเสนอให้นายกฯ อนุมัติตามเสนอนายกฯ อนุมัติเรียบร้อย 
อันนี้เป็นการโอนไปตั้งงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ซึ่งจะต้องใช้ข้อ ๒๗ ไม่ใช่ข้อ ๒๖ ก็เลยจะต้องน ามาขอสภาฯ อีกครั้งหนึ่ง 
แต่เอกสารที่น ามาขอสภาฯ ยังเป็นเอกสารเดิมที่ขออนุมัตินายกฯ อยู่ ไม่ได้เป็ น
เอกสารที่ขออนุมัติสภาฯ รวมทั้งเอกสารที่เราพลิกไปดูด้านหลังก็ขอมาในหมวด ๔ 
ข้อ ๒๖ เหมือนกันแล้วก็ลงชื่อเรียงตามล าดับมาเมื่อกี้แก้ไขในเรื่องของหลักการ      
ซึ่งผมสันนิฐานว่าเป็นเอกสารเดิมที่ให้ท่านนายกฯ อนุมัติเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ถูกต้อง
ก็ต้องแก้เอกสารฉบับนี้จากข้อ ๒๖ เป็นข้อ ๒๗ ผมไม่ทราบว่าฝ่ายช่างจะแก้หรือไม่
แก้ แล้วเอกสารที่บันทึกความยังเป็นเอกสารเก่าอยู่และก็ลงวันที่ยังเป็นเอกสารที่
เสนอนายกฯ ไม่ได้เสนอสภาฯ ท่านดูบันทึกข้อความลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ครับ 
บันทึกข้อความต้องท าใหม่ และก็ต้องลงวันที่ก่อนวันที่ส่ งเอกสารการประชุมครับ
ท่านประธาน 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ตามระเบียบวาระที่ ๗ เพ่ือนสมาชิกฯ ได้ตรวจสอบแล้วผิดพลาดบ้างก็ท้วง
ติงกันมาพอสมควรแต่ปัญหาก็คงต้องมาท าความเข้าใจกับอาจารย์พรเลิศฯ ความ
ความผิดพลาดที่อาจารย์พรเลิศฯ ได้มาอภิปรายนั้นก็รู้แล้วว่ามันผิดจริงๆ แต่ว่าเรา
จะต้องมาแก้ไขเพ่ิมเติมบางส่วนอย่าบันทึกติดในรายงานการประชุมนะครับ เราจะ
ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องนะครับ มีใครจะท้วงติงอีกหรือไม่ครับ ถ้าใครเห็นชอบให้
ยกมือนะครับ เป็นเอกฉันท์นะครับ ขอบคุณครับ  

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี  พ.ศ.๒๕๖๑  ไปตั้ งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  (ส ำนักกำรช่ำง) จ ำนวน 
๑๖๐,๐๐๐ บำท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ ำนวน ๑๙ เสียง งดออกเสียงจ ำนวน 
๑ เสียง   

  ระเบียบวำระท่ี ๘  เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมเพื่อจ่ำยคืน
ค่ำปรับโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียนโรงเรียนเทศบำล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยำ) 
หลังที่ ๑ (ส ำนักกำรศึกษำ) 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี  ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือ
จ่ ายคื น เป็ น ค่ าป รับ โค รงก ารก่ อ ส ร้ า งอ าค าร เรี ย น โร งเรี ยน เท ศบ าล  ๑                            
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(แตงอ่อนเผดิมวิทยา) หลังที่  ๑ ส่งคืนห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินพูนคอนสตรัคชั่น                                  
ผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) หลังที่ ๑                                    
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

 
     
    หลักกำร 

 ข อ อ นุ มั ติ จ่ า ย ข า ด เงิ น ส ะ ส ม เท ศ บ า ล  ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ                 
พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน  ๕๐๒,๘๗๒ บาท (ห้าแสนสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาท
ถ้วน) เพ่ือจ่ายคืนเป็นค่าปรับโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑    
(แตงอ่อนเผดิมวิทยา) หลังที่ ๑แก่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินพูนคอนสตรัคชั่นตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง การพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอัน
เนื่องมาจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ า ๓๐๐ บาท 

    เหตุผล 

 ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินพูน คอน
สตรัคชั่น ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ส าหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตง
อ่อนเผดิมวิทยา) หลังที่ ๑ ค่าจ้างเป็นเงินจ านวน ๑๐,๙๓๒,๐๐๐ บาท ค่าปรับวันละ 
๑๐,๙๓๒ บาท ก าหนดงานจ้างแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ (๒๙ 
กันยายน ๒๕๕๕ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ รวม ๓๖๐ วัน) ตามส าเนาสัญญาจ้างเลขที่ 
๘๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕  

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินพูน คอนสตรัคชั่น ผู้รับจ้าง มีหนังสือขอความ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างจากค่าปรับค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลน
แรงงานอันเนื่องมาจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ า ๓๐๐ บาท ตามหนังสือของห้าง
หุ้นส่วนจ ากัดสินพูน คอนสตรัคชั่น ที่ สพ ๐๙๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
เรื่อง ขอสงวนสิทธิ์การช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง  

 เมื่ อ วั น ที่  ๑ ๑  เม ษ ายน  ๒ ๕ ๕ ๗  ค ณ ะก รรม ก า รต รว จก ารจ้ า ง                    
ได้พิจารณาการขอคืนค่าปรับ ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินพูน คอนสตรัคชั่น โดยมี
ความเห็นว่าควรต่อสัญญาจ้างตามมติคณะรัฐมนตรีตามหนั งสือด่วนที่ สุ ด             
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ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๐๒๔ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗  จ านวน ๑๕๐ วันโดยอ านาจ
ในการอนุญาตให้ต่อสัญญาจะต้องรายงานเหตุผลความจ าเป็นเพ่ือขอท าความตกลง
กับผู้ว่าราชการจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๒๙ (๒) และ
เทศบาลได้ส่งเอกสารให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามหนังสือ ที่ สฎ ๕๒๐๐๔/๑๗๓๗ ลง
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ต่อมาจังหวัด ฯ ได้มีหนังสือ ที่ สฎ ๐๐๒๓.๕/๘๑๕๕ ลง
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แจ้งผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่ า ๓๐๐ บาท ดังกล่าว โดยมีความเห็นว่า ตามท่ีผู้รับจ้างแจ้งขอขยายเวลา
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ต้องพิจารณากรณีดังกล่าวตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี และการ
ให้ความเห็นชอบเพ่ือขยายเวลาให้แก่ผู้รับจ้างเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นที่ จะ
พิจารณา มิ ใช่ เป็นกรณีการแก้ไขสัญญาจ้างตามข้อ ๑๒๙(๒) ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่างใด ซึ่งในการนี้ ฝ่ายนิติการ กองวิชาการและ
แผนงาน ได้ตรวจสอบและพิจารณากรณีดังกล่าวแล้วเห็นว่า สัญญาจ้างเลขที่ ๘๕/
๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ซึ่งเป็น
สัญญาจ้างที่ได้ลงนามในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ จึงเป็นสัญญาจ้างที่ได้ลงนาม
ก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖และ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน 
๒๕๕๖ สัญญาที่ยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และยังมิได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย ผู้รับจ้าง
ส่งมอบงานงวดสุดท้าย เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สัญญาจ้างก่อสร้างที่เข้า
หลักเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจาก
การขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ า ๓๐๐ บาท ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ หากการขยายระยะเวลาออกไปมี
ผลท าให้ผู้รับจ้างไม่ถูกปรับก็ให้งดหรือลดค่าปรับ หรือคืนเงินค่าปรับตามความเป็น
จริงแล้วแต่กรณี ซึ่งกรณีนี้ ผู้รับจ้าง ส่งงานจ้างงวดที่ ๕ งวดที่ ๖ และงวดที่ ๗ (งวด
สุดท้าย) รวมจ านวนวันที่ส่งงานล่าช้าทั้งสิ้น ๔๖ วัน ค่าปรับวันละ ๑๐,๙๓๒ บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๒,๘๗๒ บาท ในการพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรีที่มี
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างซึ่งเทศบาลฯได้พิจารณาต่อสัญญา
จ้าง (ขยายเวลาท าการ) อันมีผลให้ผู้รับจ้างไม่ถูกปรับก็ให้งด ลดค่าปรับหรือคืนเงิน
ค่ าปรับตามความ เป็ นจริ งแล้ วแต่ กรณี  ตามข้อ  ๔ .๓ .๒  (๔ ) ของหนั งสื อ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/๑๙๓๖๘ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน 
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๒๕๕๖ และเมื่อห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินพูนคอนสตรัคชั่นขอขยายเวลาหรือลดค่าปรับ 
และเทศบาลฯ ได้พิจารณาคืนค่าปรับเฉพาะในส่วนที่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินพูนคอน
สตรัคชั่น เจตนาที่จะขอคืนเงินที่เทศบาลฯได้ปรับไปแล้ว จ านวน ๔๖ วัน ประกอบ
กับมติคณะรัฐมนตรีมีมติช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างอันเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของมาตรการดังกล่าวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๙๖ (๒) การคืนเงิน
ภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

 ขณะนี้ ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ ได้ ณ วันที่ ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๒๕,๕๒๕,๖๕๕.๕๗ บาท (สองร้อยยี่สิบห้าล้านห้า
แสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบห้าบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมคืนเป็นเงินค่าปรับในโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตง
อ่อนเผดิมวิทยา) เป็นเงิน  ๕๐๒,๘๗๒ บาท (ห้าแสนสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาท
ถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๕๔๗ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙๖ (๒)  

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระที่ ๘ ท่านนายกฯ ก็ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบแล้ว มีเพ่ือน
สมาชิกฯ จะซักถามก็ขอเชิญนะครับ ขอเชิญอาจารย์พรเลิศฯ ขอเชิญครับ 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพครับ กระผมพรเลิศ สุทธิรักษ์  
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านประธานฯ ครับในระเบียบวาระที่ ๘  ญัตติขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมเพ่ือจ่ายคืนเป็นค่าปรับโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) หลังที่ ๑ ญัตตินี้เคยน าเสนอในสภาฯ แห่งนี้ในคราวที่แล้ว 
ท่านประธานฯ ครับผมดูเอกสารในญัตติด้านหลังบอกว่าห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินพูน 
คอนสตรัคชั่น ขอขยายเวลาหรือขอลดค่าปรับและมีต่อท้ายมาว่าและเทศบาล
พิจารณาคืนค่าปรับอันนี้ก็แสดงว่าชัดเจนนะครับว่าขอขยายเวลาและขอคืนค่าปรับ 
เพียงแต่เทศบาลวินิจฉัยถึงการขอคืนค่าปรับเพราะถ้าดูหลังๆ ญัตติขอคืนค่าปรับ 
บริษัทเขียนไว้ชัดเจนว่าขอคืนค่าปรับอันนี้เพ่ือความรอบคอบครับท่านประธานฯ เรา
น่าจะส่งไปหารือจังหวัดฯ เกี่ยวกับเอกสารที่บริษัทส่งมา ว่าในลักษณะของเอกสารที่
บริษัทส่งมามีเนื้อความอย่างนี้ขอขยายเวลาและขอลดค่าปรับอย่างนี้สามารถที่จะขอ
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คืนค่าปรับได้หรือไม่และก็แจ้งให้บริษัททราบอีกครั้งหนึ่ง  

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญท่านายกฯ ครับ 

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 อย่างที่ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติได้แนะน าผมขออนุญาตว่าญัตตินี้ขอให้
ท่านสมาชิกฯ ซึ่งอนุญาตให้ใช้เงินสะสมที่ขอมาและหลังทางสภาฯ อนุมัติเงินสะสม
ผมก็หารือว่าจ่ายเงินให้กับบริษัทนี้ได้หรือไม่ ทางจังหวัดฯ คือของเราคืนค่าปรับตาม
ระเบียบแต่ว่าเราขออนุมัติสภาฯ จ่ายเงินตรงนี้แต่ว่าจะจ่ายได้หรือไม่ได้ผมขอหารือ
ทางจังหวัดฯ เพราะญัตติตรงนี้เราขอลดค่าปรับขยายเวลาและลดค่าปรับเราก็อนุมัติ
แล้วว่าลดค่าปรับและขยายเวลาในเมื่อลดเสร็จแล้วเราสามารถคืนเงินบริษัทได้
หรือไม่ต้องปรึกษาหารือทางจังหวัดฯ ถ้าจังหวัดว่าคืนได้ตามความเข้าใจของทาง
จังหวัดฯ ที่ท ามาอย่างนี้ว่าได้คืนค่าปรับก็คือได้คืนเงิน แต่ด้วยการตีความกันอยู่เวลา
นี้เมื่อตีความลงท้ายตีความไม่เข้าใจเราก็ปรึกษาหารือทางจังหวัดฯ เขาขอลดค่าปรับ
ความเข้าใจเมื่อลดค่าปรับเพราะเราปรับเขาไปแล้ว เขาลดค่าปรับเขาจะได้คืนเงินแต่
เขาไม่ได้เขียนขอคืนเงิน เมื่อลดค่าปรับกับคืนเงินผมก็ต้องปรึกษาหารือทางจังหวัด 
ลดล่าปรับทางกรรมการยินดีลดค่าปรับให้เขาแล้วโดยเงิน ๕ แสนกว่า แต่ว่าทาง
บริษัทท ามาไม่คืนเงิน แต่ความเข้าใจของบริษัทว่าถ้าลดค่าปรับต้องคืนเงินเขา ดังนั้น
เมื่อเขาไม่คืนเงินเราก็ปรึกษาว่าความเข้าใจเลยให้ทางจังหวัดฯ ตีความดีกว่าที่เรา
จะต้องมาตีความกันเองก็ขออนุญาตทางสภาฯ นะครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ตามที่ท่านนายกฯได้กล่าวว่าขอให้สภาได้รับรองหลักการไว้ก่อน ส่วน
เอกสารค่อยแก้ไขและปรึกษาทางจังหวัด ท่านสมาชิกสภาจะว่ายังไงครับ เชิญครับ
ท่านอาจารย์พรเลิศ 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ในการรับหลักการนี้ ว่าการจ่ายเงินสะสม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบิกจ่ายเงินขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามข้อ ๙๖ (๒) ซึ่งสภาสามารถจะวินิจฉัยได้ว่าถูกต้องตามที่อ้างมา
หรือไม่ แต่ใจความด้านหน้าของมาตรา ๙๖ (๒) บอกว่าให้มีการตรวจสอบ เมื่อ
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ก็สามารถจ่ายเงินสะสมได้ ตามความเข้าใจของท่าน
นายกฯ เอกสารที่ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่เขียนมาเป็นการขอขยายเวลา และ
ลดค่าปรับ ค าว่าลดค่าปรับคือการขอค่าปรับคืน ท่านนายกฯเข้าในว่าอย่างนั้น แต่ผม
ขอเรียนท่านนายกฯว่าในลักษณะของหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีที่ให้เกี่ยวกับ
เรื่องนี้ คือประการที่ ๑ การขอขยายเวลา ประการที่ ๒ การขอลดค่าปรับหรืองด
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ค่าปรับ ประการสุดท้ายคือการขอค่าปรับคืน เมื่อเอกสารที่ เขาส่งมาภายใน
ระยะเวลาที่ถูกต้อง ก็เข้าหลักเกณฑ์ตามที่เทศบาลต้องพิจารณา แต่ติดตรงที่ข้อ ๖ 
ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย บอกว่าให้ผู้รับจ้างยื่นค าร้องขอตามความประสงค์
ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน ความประสงค์ที่ว่าก็คืนการขอคืนเงินค่าปรับ เมื่อเทศบาล
เข้าใจว่าการขอลดค่าปรับ ก็คือการขอคืนค่าปรับ ผมว่าเมื่อการตีความไม่ตรงกัน ก็
จะต้องมีคนกลางมีพิจารณาต้องนี้ ผมยินดีที่จะคืนเงินค่าปรับครับ เพียงแต่เอกสาร
บอกไว้ชัดเจนว่าเขาขอค่าอะไร ลองหารือกันนะครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณรักพงษ์ครับ 

นำยรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายรักพงษ์ แซ่ตั้ง สมาชิก
สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ในระเบียบวาระที่ ๘ พวกเราก็ได้รับฟังการ
อภิปรายของท่านอาจารย์พรเลิศ ซึ่งตัวกระผมเองจากที่นั่งฟัง มันขัดแย้งในเรื่องของ
เอกสาร หนังสือที่ทางนิติกรได้ท ามาว่าลดค่าปรับ กับขอคืนค่าปรับ ไม่เหมือนกัน ใน
ส่วนตรงนี้ผมคิดว่าทางเจ้าหน้าที่หารือกับทางท่านอาจารย์พรเลิศเพ่ือหาทางออก 
ส่วนตัวผมเองใจจริงอยากให้ท่านนายกฯถอนออกไปก่อนนะครับ แล้วไปท าหนังสือ
แก้เนื้อหาให้เหมือนหรือคล้ายกับระเบียบวาระที่ ๙ , ๑๐ , ๑๑ ก็คงจะได้ครับ แล้ว
เอามาเข้ าสภารอบหน้ าครับ เพ่ือป้องกันการเกิดความเสียหายทั้ งต่อทาง
ผู้ประกอบการ และทางเทศบาลครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ผมขอพักเท่ียงกันก่อนนะครับ จะได้หารือกันครับ 

 - พักกลำงวัน - 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เมื่อที่ประชุมมากันครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอประชุมต่อครับ เมื่อช่วงเช้ายัง
ค้างกันที่ระเบียบวาระที่ ๘ ท่านอาจารย์พรเลิศยังมีข้อสงสัย หรือจะหารือยังไง อีก
ไหมครับ เชิญครับ 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ เกี่ยวกับการตีความในหนังสือฉบับนี้ เมื่อ
มีการขัดแย้งกัน ก็อยากจะให้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีและหนังสือของ
กระทรวงมหาดไทย เพราะเจตนาของหนังสือทั้ง ๒ ฉบับนั้น เป็นเจตนาเพ่ือจะคืน
เงินค่าปรับแก่ผู้รับจ้าง ก็จะขอให้ผู้รับจ้างยืนยันเป็นหนังสือโดยยืนยันเจตนาสงวน
สิทธิว่าจะขอคืนค่าปรับ โดยอ้างหนังสือวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ว่าจะขอคืนเงิน
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ค่าปรับ และในส่วนของการจ่ายเงินสะสม ถ้าหนังสือถูกต้องกระผมก็เห็นว่าจ่ายได้
ครับ ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ยั งมี เ พ่ื อนสมาชิ กท่ าน ใดยั งมี ข้ อส งสั ย อี ก ไห มครับ  ขอ เชิญ ครับ              
คุณนัฐพงษ ์

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ในระเบียบวาระที่ ๘ ตามความเข้าใจเป็น
เรื่องคืนเงินค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรี รวมไปจนถึงระเบียบวาระที่ ๙ ถึง ๑๓ ที่
เข้ามาในสภานี้มีของรายเดียวครับ ต้องขอเอ่ยชื่อนะครับ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินพูน 
คอนสตรัคชั่น วันนี้ครับ ผมทราบจากบริษัทต่างๆ ที่เค้ามีสิทธิได้รับเงินคืน แล้วเค้า
เข้าเกณฑ์ อยากทราบว่าเหตุใดสภาถึงยังไม่น าเข้ามามาพิจารณาให้เค้า เรื่องการ
เยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๖๐ มีบริษัทเดียวครับ ต้องเอ่ยชื่อครับ ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด ส.พิชฌญา ได้เงินคืนไปแล้วโดยไม่ต้องผ่านสภา คงเพราะเงินยังไม่ตก
เป็นเงินสะสมที ตามความเข้าใจของกระผมนะครับ ก็ยังมีอีกหลายบริษัทที่เข้า
หลักเกณฑ์เดียวกัน แต่เข้ายังไม่ได้รับการคืนเงิน เค้าว่าท าเรื่องพร้อมกันแต่ยังไม่รับ
เงินเลยแต่ ส.พิชฌญา ได้รับแล้ว ท าไมเราไม่เอาเข้ามาทีเดียวเลยครับ เอาให้ครบ
อย่าเข้ามาทีละบริษัท อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติกรท าเอกสารให้ละเอียดกว่ านี้
หน่อยนะครับ เพราะเราถอนไปในวาระนี้ บริษัทเค้าก็จะได้รับเงินล่าช้าไปอีก ต้องรอ
อีก ๓ เดือนถึงจะได้เข้าสภาอีก ทางเจ้าหน้าที่ต้องยืนยันกันหน่อยนะครับ ว่าเราผ่าน
ไปให้แล้วไม่ผิด ฝากไว้ด้วยนะครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกก็ได้ฝากความคิดเห็นไว้เพ่ิมเติม ยังมีท่านผู้อ่ืนจะสอบถามอีก
ไหมครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมเพ่ือจ่ายคืนค่าปรับโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ 
(แตงอ่อนเผดิมวิทยา) หลังที่ ๑ (ส านักการศึกษา) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายคืน
ค่าปรับโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑  (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) หลัง
ที่ ๑ (ส านักการศึกษา)จ านวน ๕๐๒,๘๗๒ บาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน 
๑๙ เสียง งดออกเสียง  จ านวน ๑ เสียง   

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมเพื่อจ่ำยคืน
ค่ำปรับโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียนโรงเรียนเทศบำล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยำ) 
หลังที่ ๑ (ส ำนักกำรศึกษำ)จ ำนวน ๕๐๒,๘๗๒ บำท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 
จ ำนวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง  จ ำนวน ๑ เสียง   
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  ระเบียบวำระที่ ๙ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมเพื่อจ่ำยคืนเป็น
ค่ำปรับ โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียน โรงเรียนเทศบำล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยำ)                
(ส ำนักกำรคลัง) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ ด้วยนายกเทศมนตรีนคร                      
สุราษฎร์ธานี  ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ                    
พ.ศ. ๒๕๖๑  เพ่ือจ่ายคืนเป็นค่าปรับตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ  
ที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ า  
๓๐๐.-บาท  โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 
เป็นเงิน ๑,๘๙๙,๐๔๐.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้า-หมื่นเก้าพันสี่สิบบาทถ้วน)   
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักกำร 

 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม กรณีเทศบาล ได้รับเงินรายรับจากค่าปรับผิด
สัญญาไว้และต่อมามีการขอคืนในลักษณะลาภมิควรได้ ภายหลังจากปีงบประมาณที่
รับเงินรายรับไว้ จ านวน     ๑,๘๙๙,๐๔๐.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่
สิบบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายคืนค่าปรับให้แก่ผู้ รับจ้างตามมาตรการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับ
ค่าจ้างขั้นต่ า  ๓๐๐.-บาท  โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตง
อ่อนเผดิมวิทยา) 

เหตุผล 

 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินพูน คอนสตรัคชั่น 
ด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  พร้อมห้อง
ประกอบการเรียนการสอน ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๒๐/๒๕๕๖ ลงวันที่  ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๖ และบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นจ านวนเงิน  
๒๒,๘๘๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบสองล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  โดยก าหนดเวลาแล้ว
เสร็จภายในวันที่  ๑๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  รวมระยะเวลาด าเนินการจ านวน  ๔๐๙ วัน  
แต่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินพูน คอนสตรัคชั่น ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เทศบาลจึงสงวนสิทธิ์ค่าปรับจ านวน ๘๓ วัน ปรับเป็นเงินวันละ  
๒๒,๘๘๐.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๙๙,๐๔๐.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่น
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เก้าพันสี่-สิบบาทถ้วน) 

 เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม  ๒๕๕๙  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินพูน คอนสตรัคชั่น ยื่น
หนังสือขอรับความช่วยเหลือตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับ
ผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ า ๓๐๐.-
บาท โดยอ้างมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่   ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ และมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ ตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๒๗๒  ลงวันที่  ๗  กันยายน  ๒๕๕๙  

 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และ
เงือ่นไขตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุด ที่  กค ๐๔๐๕.๒/๑๕๑๘๓  ลงวันที่  
๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ข้อ ๔.๒.๓ กรณีที่ ๓  ให้ความช่วยเหลือสัญญาจ้างก่อสร้าง
ที่ได้ลงนามในช่วงระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน  ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน  
๒๕๕๖  ซึ่งเป็นสัญญาจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน เป็นผลท าให้
สัญญาจ้างก่อสร้างไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา  ข้อ ๔.๒.๓ (๒)  
กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างได้ส่งมอบงาน  งวดสุดท้ายแล้ว ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ (๖  กันยายน  ๒๕๕๙)  ให้หน่วยงานพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือโดยงดหรือลดค่าปรับให้จ านวน  ๑๕๐ วัน โดยให้ผู้ประกอบการก่อสร้าง
ยื่นค าร้องขอต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้  

  ข้ อ เท็ จจ ริ งป รากฏว่ า  ห้ า งหุ้ น ส่ วน จ ากั ด  สิ น พู น  คอนสตรัคชั่ น                
ส่งงานงวดสุดท้ายล่าช้ารวมทั้งสิ้น  ๘๓ วัน  ค่าปรับวันละ  ๒๒,๘๘๐.-บาท รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น  ๑,๘๙๙,๐๔๐.-บาท ดังนั้น ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินพูน คอนสตรัคชั่น                           
จึงได้รับการช่วยเหลือตามความเป็นจริง  ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินพูน คอน
สตรัคชั่น  ได้ส่งมอบงวดงานล่าช้า เท่านั้น  

  ณ วันที่ ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมีเงินสะสมที่
สามารถน าไปใช้จ่ายได้จ านวน  ๒๒๕,๕๒๕,๖๕๕.๕๗ บาท (สองร้อยยี่สิบห้าล้านห้า
แสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบห้าบาทห้าสิบ-เจ็ดสตางค์)  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเพ่ือคืนค่าปรับผิดสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ 
(แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เป็นเงิน ๑,๘๙๙,๐๔๐.-บาท  (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้า
พันสี่สิบบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน    
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘  ข้อ ๙๔ ข้อ ๙๕ และข้อ ๙๖ (๒) การ
คืนเงินภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ในระเบียบวาระที่ ๙ มีเอกสารเพ่ิมเติม ได้วางไว้ให้ครับท่านสมาชิกแล้วนะ
ค รั บ  ยั งมี ใค ร ไม่ ได้ รั บ เอ กส าร ไห ม ค รั บ  แ จ้ งท าง เจ้ าห น้ าที่ ได้ น ะค รั บ                        
เชิญครับอาจารย์พรเลิศ 

 
นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

  
 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ในวาระท่ี ๙ เป็นการขอคืนเงินค่าปรับ ซึ่ง
มีมติคณะรัฐมนตรีออกมาเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ แล้วทางบริษัทผู้รับจ้างได้ยื่น
เอกสารขอรับเงินคืนค่าปรับตามเอกสารลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ยื่นวันที่ ๖ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ แล้วตามเอกสารที่ยื่นมา ตอนแรกคิดว่าไม่มีเอกสารขอคืนเงินแนบ
ท้ายมา เอกสารเพ่ิงได้รับเมื่อครู่นี้ เมื่อกระผมตรวจสอบแล้วเห็นว่าได้มีการขอคืน
ถูกต้องตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ กระผมก็ยินดีผ่านให้ครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ยังมีท่านผู้อ่ืนอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมนะครับ มีสมาชิกสภา
ท่านใดอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจ่ายคืนเป็นค่าปรับ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) (ส านักการคลัง) กรุณายกมือขึ้น 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายคืน
เป็นค่าปรับ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 
(ส านักการคลัง)  จ านวน ๑,๘๙๙,๐๔๐ บาท  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๑๙ 
เสียง งดออกเสียงจ านวน  ๑ เสียง 

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมเพื่อจ่ำยคืน
เป็นค่ำปรับ โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียนโรงเรียนเทศบำล ๑ (แตงอ่อนเผดิม
วิทยำ) (ส ำนักกำรคลัง)  จ ำนวน ๑,๘๙๙,๐๔๐ บำท  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 
จ ำนวน ๑๙ เสียง งดออกเสียงจ ำนวน  ๑ เสียง 

  ระเบียบวำระท่ี ๑๐ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมเพื่อจ่ำยคืนเป็น
ค่ำปรับ โครงกำรก่อสร้ำงเสำธง โรงเรียนเทศบำล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยำ)          
(ส ำนักกำรคลัง) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญท่านผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 
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นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ ด้วยนายกเทศมนตรีนคร          
สุราษฎร์ธานี  ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๖๑  เพ่ือจ่ายคืนเป็นค่าปรับตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ      
ที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ า  
๓๐๐.-บาท  โครงการก่อสร้างเสาธง โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เป็น
เงิน ๑๙,๙๕๐.-บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้ 

หลักกำร 

 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม กรณีเทศบาล ได้รับเงินรายรับจากค่าปรับผิด
สัญญาไว้และต่อมามีการขอคืนในลักษณะลาภมิควรได้ ภายหลังจากปีงบประมาณที่
รับเงินรายรับไว้  จ านวน     ๑๙,๙๕๐.-บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาท
ถ้วน )  เพ่ือจ่ายคืนค่าปรับ ให้ แก่ผู้ รับจ้างตามมาตรการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับ
ค่าจ้างขั้นต่ า  ๓๐๐.-บาท  โครงการก่อสร้างเสาธง  โรงเรียน เทศบาล ๑                  
(แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 

เหตุผล 

 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินพูน คอนสตรัคชั่น 
ด าเนินการก่อสร้างเสาธง  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  ตามสัญญาจ้าง
เลขที่ ๑๙/๒๕๕๗ ลงวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เป็นจ านวนเงิน  ๓๙๙,๐๐๐.-
บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  โดยก าหนดเวลาแล้วเสร็จภายในวันที่  ๙  
มกราคม  ๒๕๕๗  รวมระยะเวลาด าเนินการจ านวน๕๐ วัน แต่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิน
พูน คอนสตรัคชั่น ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ เทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี  จึงสงวนสิทธิ์ค่าปรับจ านวน ๑๑๒ วัน ปรับเป็นเงินวันละ                
๓๙๙.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔,๖๘๘.-บาท (สี่หมื่นสี่พันหก-ร้อยแปดสิบแปดบาท
ถ้วน) 

   เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม  ๒๕๕๙  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินพูน คอนสตรัคชั่น ยื่น
หนังสือขอรับความช่วยเหลือตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับ
ผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ า ๓๐๐.-
บาท โดยอ้างมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่   ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ และมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ตามหนังสือส านักเลขาธิการ
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คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๒๗๒  ลงวันที่  ๗  กันยายน  ๒๕๕๙ 

 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขตามหนังสือกระทรวงการคลัง   ด่วนที่สุด ที่  กค ๐๔๐๕.๒/๑๕๑๘๓             
ลงวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ข้อ ๔.๒.๓ กรณีท่ี ๓  ให้ความช่วยเหลือสัญญาจ้าง
ก่อสร้างที่ ได้ลงนามในช่วงระหว่างวันที่  ๒๓ เมษายน  ๒๕๕๖ ถึงวันที่  ๒๕ 
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ซึ่งเป็นสัญญาจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน 
เป็นผลท าให้สัญญาจ้างก่อสร้างไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา  ข้อ 
๔.๒.๓ (๒)  กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างได้ส่งมอบงาน  งวดสุดท้ายแล้ว ก่อนวันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ (๖  กันยายน  ๒๕๕๙) ให้หน่วยงาน
พิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยงดหรือลดค่าปรับให้จ านวน  ๑๕๐ วัน โดยให้
ผู้ประกอบการก่อสร้างยื่นค าร้องขอต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๖๐ วัน นับถัดจาก
วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้  

  แต่ข้อเท็จจริง สัญญาจ้างเลขที่ ๑๙/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๒๐ พฤศจิกายน  
๒๕๕๖  มีก าหนดระยะเวลาการท างานจ้าง  ๕๐ วัน  การพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือ ผู้ประกอบการก่อสร้างในกรณีอายุสัญญาจ้างก่อสร้างน้อยกว่า   ๑๕๐ วัน 
ให้ขยายระยะเวลาได้เท่ากับอายุสัญญาเดิม จึงได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ได้ เพียง ๕๐ วัน เท่าอายุสัญญาเดิม   ค่าปรับวันละ  ๓๙๙.-บาท  เป็นเงิน   
๑๙,๙๕๐.-บาท เท่านั้น  

 ณ วันที่ ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีเงินสะสมที่
สามารถน าไปใช้จ่ายได้จ านวน  ๒๒๕,๕๒๕,๖๕๕.๕๗ บาท (สองร้อยยี่สิบห้าล้านห้า
แสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบห้าบาทห้า-สิบเจ็ดสตางค์)  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเพ่ือคืนค่าปรับผิดสัญญาโครงการก่อสร้างเสาธง  โรงเรียนเทศบาล ๑        
(แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เป็นเงิน ๑๙,๙๕๐.-บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาท
ถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘  ข้อ ๙๔ ข้อ ๙๕ และข้อ ๙๖ (๒) การคืนเงิน
ภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจาก         

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะสอบถามไหมครับ หากไม่มีผมขอมติที่
ประชุมนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจ่ายคืนเป็น



๓๕ 
 

             รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
           วันที่ ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ค่ าปรับ  โครงการก่ อสร้ างเสาธงโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิ มวิทยา)                             
(ส านักการคลัง) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายคืน
เป็นค่าปรับ โครงการก่อสร้างเสาธงโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)                  
(ส านั ก การคลั ง ) จ าน วน  ๑ ๙ ,๙ ๕ ๐  บ าท  ด้ ว ย ค ะ แ น น เสี ย ง เอ ก ฉั น ท์                            
จ านวน ๑๙ เสียง งดออกเสียงจ านวน ๑ เสียง   

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมเพื่อจ่ำยคืน
เป็นค่ำปรับ โครงกำรก่อสร้ำงเสำธงโรงเรียนเทศบำล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยำ)   
(ส ำนั กกำรคลั ง) จ ำนวน ๑๙ ,๙๕๐ บำท  ด้ วยค ะแ น น เสี ย ง เอกฉั น ท์                            
จ ำนวน ๑๙ เสียง งดออกเสียงจ ำนวน ๑ เสียง   

  ระเบียบวำระท่ี ๑๑ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมเพื่อจ่ำยคืนเป็น
ค่ำปรับ โครงกำรก่อสร้ำงป้ำยชื่อโรงเรียนเทศบำล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยำ)                
(ส ำนักกำรคลัง) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญท่านผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ ด้วยนายกเทศมนตรีนค ร                   
สุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี  ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  เพ่ือจ่ายคืนเป็นค่าปรับตามมาตรการให้
ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอัน
เนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ า  ๓๐๐.-บาท  โครงการก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน
เทศบาล ๑  (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เป็นเงิน   ๘,๓๐๐.- บาท (แปดพันสามร้อยบาท
ถ้วน)  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักกำร 

 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม กรณีเทศบาล ได้รับเงินรายรับจากค่าปรับผิด
สัญญาไว้และต่อมามีการขอคืนในลักษณะลาภมิควรได้ ภายหลังจากปีงบประมาณที่
รับเงินรายรับไว้  จ านวน ๘,๓๐๐.-บาท (แปดพัน-สามร้อยบาทถ้วน)  เพ่ือจ่ายคืน
ค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ที่ ได้รับ
ผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ า ๓๐๐.-
บาท  โครงการก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาล ๑  (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 



๓๖ 
 

             รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
           วันที่ ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

    เหตุผล 

 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินพูน คอนสตรัคชั่น 
ด าเนินการก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  ตามสัญญาจ้าง
เลขที่ ๑๘/๒๕๕๗ ลงวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เป็นจ านวนเงิน  ๓๑๐,๐๐๐.-
บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  โดยก าหนดเวลาแล้วเสร็จภายในวันที่  ๒๐  ธันวาคม   
๒๕๕๖    รวมระยะเวลาด าเนินการจ านวน ๓๐ วัน แต่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินพูน คอน
สตรัคชั่น ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๕๗ เทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานี  จึงสงวนสิทธิ์ค่าปรับจ านวน ๒๑๑ วัน ปรับเป็นเงินวันละ  ๓๑๐.-บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   ๖๕,๔๑๐.-บาท (หกหมื่นห้าพันสี่-ร้อยสิบบาทถ้วน) 

   เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม  ๒๕๕๙  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินพูน คอนสตรัคชั่น ยื่น
หนังสือขอรับความช่วยเหลือตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับ
ผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ า ๓๐๐.-
บาท โดยอ้างมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่   ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ และมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๒๗๒  ลงวันที่  ๗  กันยายน  ๒๕๕๙ 

 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่  กค ๐๔๐๕.๒/๑๕๑๘๓                 
ลงวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ข้อ ๔.๒.๓ กรณีท่ี ๓  ให้ความช่วยเหลือสัญญาจ้าง
ก่อสร้างที่ ได้ลงนามในช่วงระหว่างวันที่  ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่  ๒๕ 
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ซึ่งเป็นสัญญาจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน 
เป็นผลท าให้สัญญาจ้างก่อสร้างไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา                
ข้อ ๔.๒.๓ (๒) สัญญาจ้างก่อสร้างได้ส่งมอบงาน งวดสุดท้ายแล้ว ก่อนวันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ (๖ กันยายน ๒๕๕๙) ให้หน่วยงาน
พิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยงดหรือลดค่าปรับให้จ านวน ๑๕๐ วัน แต่ปรากฏว่า
ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีก าหนด
ระยะเวลาท าการงาน ๓๐ วัน การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ
ก่อสร้าง  ในกรณีอายุสัญญาจ้างก่อสร้างน้อยกว่า  ๑๕๐ วัน  ก็ให้ขยายระยะเวลาได้
เท่ากับอายุสัญญาเดิม  เทศบาลจึงพิจารณาให้ความช่วยเหลือได้เพียง ๓๐ วัน  
ค่าปรับวันละ  ๓๑๐.-บาท  เป็นเงิน  ๘,๓๐๐.- บาท 

 ณ วันที่ ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีเงินสะสมที่



๓๗ 
 

             รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
           วันที่ ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

สามารถน าไปใช้จ่ายได้จ านวน  ๒๒๕,๕๒๕,๖๕๕.๕๗ บาท (สองร้อยยี่สิบห้าล้านห้า
แสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบห้าบาทห้า-สิบเจ็ดสตางค์)  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเพ่ือคืนค่าปรับผิดสัญญาโครงการก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาล ๑        
(แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เป็นเงิน  ๘,๓๐๐.-บาท (แปดพัน -สามร้อยบาทถ้วน)                    
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย   การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๗                  
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘  ข้อ ๙๔ ข้อ ๙๕ และข้อ ๙๖ (๒) การคืนเงิน
ภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระที่ ๑๑ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจ่ายคืนเป็น
ค่าปรับ โครงการก่อสร้างป้ ายชื่อโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)             
(ส านักการคลัง) มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะสอบถามไหมครับ หากไม่มีผมขอ
มตินะครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจ่ายคืนเป็น
ค่าปรับ โครงการก่อสร้างป้ายชื่อ โรงเรียน เทศบาล  ๑  (แตงอ่อนเผดิ มวิทยา)                
(ส านักการคลัง)กรุณายกมือครับ 

 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายคืน
เป็นค่าปรับโครงการก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)(ส านัก
การคลัง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๑๙ เสียง งดออกเสียงจ านวน ๑ เสียง   

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมเพื่อจ่ำยคืน
เป็นค่ำปรับโครงกำรก่อสร้ำงป้ำยชื่อโรงเรียนเทศบำล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยำ)
(ส ำนักกำรคลัง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ ำนวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง             
จ ำนวน ๑ เสียง   

  ระเบียบวำระท่ี ๑๒ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมเพื่อจ่ำยคืนเป็น
ค่ำปรับ โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ ๓ ชั้น  โรงเรียนเทศบำล ๑               
(แตงอ่อนเผดิมวิทยำ)  (ส ำนักกำรคลัง) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญท่านผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ ด้วยนายกเทศมนตรีนคร                      
สุราษฎร์ธานี  ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ                   
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พ.ศ. ๒๕๖๑  เพ่ือจ่ายคืนเป็นค่าปรับตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ 
ที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ า  
๓๐๐.-บาท  โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๓ ชั้น  โรงเรียนเทศบาล ๑  
(แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เป็นเงิน   ๒,๑๑๒,๓๔๐.-บาท (สองล้านหนึ่ง-แสนหนึ่งหมื่น
สองพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักกำร 

 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม กรณีเทศบาล ได้รับเงินรายรับจากค่าปรับผิด
สัญญาไว้และต่อมามีการขอคืนในลักษณะลาภมิควรได้ ภายหลังจากปีงบประมาณที่
รับเงินรายรับไว้ จ านวน  ๒,๑๑๒,๓๔๐.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพัน
สามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  เพ่ือจ่ายคืนค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างตามมาตรการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจาก
การปรับค่าจ้างขั้นต่ า  ๓๐๐.-บาท  โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๓ ชั้น  
โรงเรียนเทศบาล ๑  (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 

เหตุผล 

 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินพูน คอนสตรัคชั่น 
ด าเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๓ ชั้น  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิม
วิทยา)  ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๖ ลงวันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๖  และบันทึก
ต่อท้ายสัญญาจ้าง  ลงวันที่  ๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เป็นจ านวนเงิน  ๑๗,๐๓๕,๐๐๐.- 
บาท (สิบเจ็ดล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  โดยก าหนดเวลาแล้วเสร็จภายในวันที่  ๒  
สิงหาคม  ๒๕๕๗  รวมระยะเวลาด าเนินการจ านวน  ๓๑๐ วัน แต่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด   
สินพูน คอนสตรัคชั่น  ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่  ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๕๗  
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จึงสงวนสิทธิ์ค่าปรับจ านวน  ๑๒๔ วัน ปรับเป็นเงินวันละ  
๑๗,๐๓๕.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๑๒,๓๔๐.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่ง-หมื่น
สองพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

   เมื่อวันที่  ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินพูน คอนสตรัคชั่น       
ยื่นหนังสือขอรับความช่วยเหลือตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่
ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ า 
๓๐๐.-บาท โดยอ้างมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ และมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๒๗๒  ลงวันที่  ๗  กันยายน  ๒๕๕๙ 
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 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และ
เงือ่นไขตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุด ที่  กค ๐๔๐๕.๒/๑๕๑๘๓  ลงวันที่  
๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ข้อ ๔.๒.๓ กรณีที่ ๓  ให้ความช่วยเหลือสัญญาจ้างก่อสร้าง
ที่ได้ลงนามในช่วงระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน  ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน  
๒๕๕๖  ซึ่งเป็นสัญญาจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน เป็นผลท าให้
สัญญาจ้างก่อสร้างไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา ข้อ ๔.๒.๓ (๒)  
กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างได้ส่งมอบงาน  งวดสุดท้ายแล้ว ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ (๖  กันยายน  ๒๕๕๙)  ให้หน่วยงานพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือโดยงดหรือลดค่าปรับให้จ านวน ๑๕๐ วัน โดยให้ผู้ประกอบการก่อสร้างยื่น
ค าร้องขอต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้
ความช่วยเหลือในครั้งนี้  

  ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินพูน คอนสตรัคชั่น ส่งงานงวด
สุดท้ายล่าช้ารวมทั้งสิ้น  ๑๒๔ วัน  ค่าปรับวันละ  ๑๗,๐๓๕.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
๒,๑๑๒,๓๔๐.-บาท (สองล้านหนึ่งแสน-หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  
ดังนั้น ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินพูน คอนสตรัคชั่น   จึงได้รับการช่วยเหลือตามความเป็น
จริง ตามท่ีห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินพูน คอนสตรัคชั่น ได้ส่งมอบงวดงานล่าช้า เท่านั้น  

  ณ วันที่ ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีเงินสะสมที่
สามารถน าไปใช้จ่ายได้จ านวน  ๒๒๕,๕๒๕,๖๕๕.๕๗ บาท (สองร้อยยี่สิบห้าล้านห้า
แสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบห้าบาทห้า-สิบเจ็ดสตางค์)  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเพ่ือคืนค่าปรับผิดสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๓ ชั้น โรงเรียน
เทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  เป็นเงิน  ๒,๑๑๒,๓๔๐.-บาท (สองล้านหนึ่งแสน
หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย   
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘  ข้อ ๙๔ 
ข้อ ๙๕ และข้อ ๙๖ (๒)  การคืนเงินภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อ
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดย
ต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระที่ ๑๒ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจ่ายคืนเป็น
ค่าปรับ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๓ ชั้น  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อน
เผดิมวิทยา)  (ส านักการคลัง) มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะสอบถามบ้างครับ 
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หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเพ่ือจ่ายคืนเป็นค่าปรับ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๓ ชั้น  โรงเรียน
เทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  (ส านักการคลัง) กรุณายกมือครับ  

 สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจ่ายคืนเป็น
ค่าปรับ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๓ ชั้น  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อน
เผดิมวิทยา)  (ส านักการคลัง)  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๑๙ เสียง งดออก
เสียงจ านวน ๑ เสียง             

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมเพื่อจ่ำยคืน
เป็นค่ำปรับ โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ ๓ ชั้น  โรงเรียนเทศบำล ๑ 
(แตงอ่ อน เผดิ ม วิ ทยำ) (ส ำ นั ก ก ำรค ลั ง ) ด้ ว ยค ะแ น น เสี ย ง เอ กฉั น ท์                       
จ ำนวน ๑๙ เสียง งดออกเสียงจ ำนวน ๑ เสียง             

  ระเบียบวำระที่  ๑๓  เรื่องญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตตคิรับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี           
ขอเสนอญัตติขอแก้ไขเปลี่ ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

    หลักกำร 
 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตู้โดยสารขนาด
ไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง จ านวน ๑ คัน ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ราคา ๓,๕๕๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน) 

ข้อควำมเดิม 

- โครงการจัดซื้อรถยนต์ตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง 

เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า ๑,๙๐๐  ซีซี 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
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  - ขับเคลื่อนล้อหน้า 
  - มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง 

- เป็นรถโดยสารหลังคาสูง 
  - มีพนักพิงสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ 

- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศฟิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม 
  - พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งภายในและภายนอกครบชุด 

ข้อควำมใหม่ 
- โครงการจัดซื้อรถยนต์ตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง 

เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า ๑,๙๐๐  ซีซี 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  - ขับเคลื่อนล้อหน้า 
  - มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง 
 - มีพนักพิงสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ 
  -  เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศฟิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม 
  - พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งภายในและภายนอกครบชุด   

    เหตุผล 

 ตามที่ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จะด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง รถยนต์ตู้ โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๐ ที่นั่ง จ านวน ๑ คัน ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพ่ิมเติม 
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ แต่เนื่องจากรายละเอียดคุณลักษณะที่ปรากฏตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีรายละเอียดไม่
ครอบคลุมในการด าเนินการ และไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พิจารณา
อนุมัติให้เทศบาลฯ  แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๐ ที่นั่ง ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในครั้งนี้ เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ ต่อไป 
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นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  ในระเบียบวาระที่  ๑๓ นี้มี เพ่ือนสมาชิกท่านใดจะสอบถามไหมครับ                    
เชิญครับ ท่านทิวา 

นำยทิวำ กุฏอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ กระผมนายทิวา กุฏอินทร์   
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ผมจะถามเกี่ยวกับรถตู้ขนาด ๑๐ ที่นั่ง                   
เครื่องเป็นเครื่องยนต์ดีเซล หรือเบนซิน ครับ เพราะราคารถ ๓ ล้านกว่าบาท ผมเป็น
เครื่องยนต์เบนซินขับเครื่องล้อหน้า เครื่องยนต์ ๑๙๐๐ ซีซี ผมว่าคงจะวิ่งไม่รอด
หรอกครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เชิญครับคุณนัฐพงษ์ครับ 

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ในระเบียบวาระที่ ๑๓ จากที่ดูมานะครับ 
มีก าหนดเรื่องการขับเคลื่อนล้อหน้า มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพ้ืน ท่านประธานสภา
เทศบาลฯครับ บางครั้งการซื้อรถเค้าจะก าหนดขนาดล้อ แต่ในนี้ไม่ก าหนดครับ ผมก็
เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระที่  ๑๓ เรื่องญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ส านักปลัดเทศบาล)             
มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯสอบถามบ้างครับอีกไหมครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม
ครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ส านักปลัดเทศบาล)  กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ส านักปลัดเทศบาล)                 
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์จ านวน ๑๙ เสียง งดออกเสียงจ านวน ๑ เสียง         

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ส ำนักปลัดเทศบำล)  
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์จ ำนวน ๑๙ เสียง งดออกเสียงจ ำนวน ๑ เสียง 

  ระเบียบวำระท่ี ๑๔ เรื่องอ่ืนๆ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณทิวาครับ 

นำยทิวำ กุฏอินทร์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ กระผมนายทิวา กุฏอินทร์         
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สมำชิกสภำเทศบำล สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพ่อแม่พ่ีน้องใน
เขตเทศบาลเรื่องเส้นจราจรบนถนน สี่แยก ทางม้าลาย มองไม่เป็นเส้นจราจรแล้ว
ครับ ไม่ทราบว่าทางเทศบาลจะด าเนินการตีเส้นเมื่อไหร่ครับ กระผมจะได้ตอบ
ชาวบ้านได้ครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณณรงค์ ครับ 

นำยณรงค์ ฉวมพรหมอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายณรงค์ ฉวมพรหม
อินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ผมได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชน
ในเขตเทศบาลนะครับ เรื่องไฟสาธารณะในซอย บางที่บางเขตก็ใช้กันเป็นสิบปีแล้ว 
พอช่างเข้าไปซ่อม พอรุ่งเช้าก็ดับอีกครับ ผมรับโทรศัพท์จนไม่ไหวแล้วครับ ผมอยาก
ให้ตั้งงบประมาณเปลี่ยนเป็นหลอด LED ครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับคุณส าเริง 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ กระผมนายส าเริง ไพฑูรย์         
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ผมอยากจะเรียนถามเรื่องคล้ายๆครับ
ระเบียบวาระที่ ๘ ที่ ๙ ครับ เพราะมีมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการเยียวยาน้ าท่วม เมื่อ
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ครับ ผมขอถามว่าตอนนี้เราได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว 
เพราะผ่านมา ๕ เดือนแล้วครับ ขอเรียนถามครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับคุณสากล 

นำยสำกล เพชรมีศรี 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายสากล เพชรมีศรี         
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ผมจะถามเกี่ยวกับเรื่องประปา เราได้ผ่าน
งบประมาณไปให้แล้ว ทางประปาเองก็ได้ไปเดินท่อฝังท่อให้แล้ว พอชาวบ้านจะไป
เชื่อมต่อประปา ทางประปาบอกว่าทางเทศบาลไม่ส่งมอบงานให้เค้า ชาวบ้านเลยขอ
ใช้ไม่ได้ อยากทราบว่าเพราะเหตุอะไร ติดขัดตรงไหน ผมจะได้ไปตอบชาวบ้าน              
ได้ครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับคุณนัฐพงษ์ 

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์
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สมำชิกสภำเทศบำล สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ชาวบ้านฝากมาขอบคุณท่านนายกฯ   
เรื่องได้จัดซื้อจัดจ้างเครื่องออกก าลังกายที่ ริมบึงขุนทะเล เขาจะได้มีที่ออก                    
ก าลังกายครับ อีกเรื่องนะครับ ผมต้องขอบคุณท่านนายกฯ ที่น าคณะนักกีฬาคว้า
แชมป์อันดับ ๒ ระดับประเทศ แต่ก็ยังมีเรื่องที่ปรับปรุงแก้ไข ที่พักนักกีฬา ของเพ่ือน
ได้พักนอนโรงแรมกัน เด็กถามของเราท าไมไม่ได้นอนแบบนั้น ฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับ 
หวังว่าปีหน้าจะได้รับการดูแลเรื่องที่พัก และฝากเรื่องอุปกรณ์กีฬา ขอแบบที่ได้
มาตรฐานนะครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เชิญครับคุณไพโรจน์ 

นำยไพโรจน์ อภินิเวศ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายไพโรจน์ อภินิเวศ      
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ขอถามเรื่องที่จอดรถของท่านนายกฯ 
ท่านมีที่จอดประจ าต าแหน่งอยู่แล้ว แต่รถของท่านก็ยังมาจอดขวางทางเข้าออกของ
ประชาชนที่มาติดต่อราชการกับทางเทศบาลเรา ฝนตกก็ต้องเดินตากฝน ฝากไว้ด้วย
นะครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

           มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านอื่น มีความจ าเป็นจะฝากเรื่องอ่ืนๆถึงท่านนายก
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นำยจรวย คงท่ำเรือ  
สมำชิกสภำเทศบำล                                                                 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ  กระผมนายจรวย คงท่าเรือ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาผมได้ฝากเรื่องท่อระบายน้ า
ตั้งแต่สี่แยกแสงเพชรจนถึงค่ายวิภาวดีรังสิต ตอนนี้ไม่ได้ด าเนินการอะไรเลยครับ                
ที่ขอให้ดูดเลนให้หน่อย ตอนนี้ไม่ได้ด าเนินการอะไรเลยครับ วันนั้นผมเคยถามใน
สภาเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ ตอนนี้ก็ไม่เคยไปดูดให้เลยครับ ช่วยหน่อยครับ 
ขอบคุณครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณรักพงษ์ แซ่ตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลฯครับ 

นำยรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
สมำชิกสภำเทศบำลฯ 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายรักพงษ์ แซ่ตั้ง สมาชิก
สภาเทศบาลฯ ท่านประธานครับ ขอฝากสัก ๒-๓ เรื่อง ๑.ฝากเรื่องถนนในบาง 
ตอนนี้เราไม่ได้ด าเนินการอะไรเลย ซึ่งที่มีสะพานอยู่แล้วที่คลองฉนาก เราเคยคิดว่า
จะซื้อหิน แต่ตอนนี้ เขากันเป็นพ้ืนที่สาธารณะไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ว่ายังไม่ได้
ด าเนินการ ต้องฝากนายกด้วยนะครับ นี้คือเรื่องท่ี ๑ เรื่องที่ ๒ หาดตายวงเรื่องไฟฟ้า 
เพราะว่าหลังจากที่มีฝนตกหนักมาระยะหนึ่งที่ไฟฟ้าดับมาก ชาวบ้านร้องเรียนมา 
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แล้วผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าปัญหาอุปสรรคการซ่อมไฟฟ้า อยู่ตรงไหนเพราะว่าเมื่อ
ก่อนที่ผ่านมา ดูๆแล้วเรื่องของงานไฟฟ้ามีการซ่อมแบบรวดเร็ว ตอนนี้อุปกรณ์
เหมือนที่ท่านส.ท.ณรงค์ พูดไปก็คือมีอยู่หลายๆซอย ซึ่งอายุมากแล้วนะครับ ไปซ่อม
แล้ว พอกลับมาข้างหลังบอกว่าซ่อมเสร็จแล้ว พอถึงเวลาก็ดับอีก ผมก็ต้องฝากท่าน
ประธานฝากผ่านท่านนายกฯ หลายซอยที่มีปัญหาเรื่องไฟฟ้า เยอะมากท่ีไม่ติด ถ้าใน
ซอยจริงๆแล้ว ขอเสนอว่าถ้าเราไปตั้งงบซื้อ LED ก็ดี แต่ว่าตอนนี้ที่ไฟฟ้าดับ เราไป
รอซื้อLED ก็คงไม่ไหว ยังไงไฟที่เก็บมาหรือหลอดไฟที่ยังดีอยู่ น่าจะไปใช้ได้ก่อน
เพราะว่าหลายที่ของผมหมู่บ้านมนันยาบ้าง ปากน้ า ๑๒ ก็ยังไม่ได้ด าเนินการอะไร
เลย หลายๆซอยก็ยังไม่ได้ด าเนินการ แล้วเรียนผ่านท่านนายกฯไปหลายครั้งแล้ว ก็
ยังเงียบอยู่ ผมก็ไม่ทราบเพราะอย่างไง ผมเห็นเจ้าหน้าที่ส่วนมากมาท าอยู่ที่งาน
ดอกไม้บานริมน้ าที่สะพานนริศ จริงๆแล้วดอกไม้บานก็เหมือนกัน พูดแล้วก็เกี่ยวโยง
มา ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ชาวบ้านก็มีความสุข แต่ก็ฝากนิดนึงว่าท าอย่างไงให้ยั่งยืนสัก
นิด ดอกไม้บานพอหลายวันก็ร่วงหมด เราก็ใช้งบประมาณไปหลายล้าน แต่ถ้าหากว่า
ผู้บริหารมีแนวคิด เช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าตลาดถนนตีเหล็ก ตอนนี้ป้ายก็ยังไม่มี 
ผมว่าท าป้ายสลิงโยงข้ามเป็นป้ายลักษณะเก่าๆเป็นชื่อถนนซอยตีเหล็กอะไรก็ว่าไป 
ตลาดสะพานโค้งก็เหมือนกันเอาสลิงดึงใต้สะพานท าเป็นตัวหนังสือแบบสวยๆว่า
ตลาดสะพานโค้ง แต่ละจุดจะได้มีไฮไลท์ในเรื่องของการจะไปเช็คอิน อยากให้ไปแล้ว
สามารถถ่ายรูปว่าตรงนี้คือตลาดสะพานโค้ง ซึ่งตอนนี้ยังไม่มี มีแต่สะพานปูน ซึ่งเราก็
ไม่สมารถเห็นอะไรได้มากมาย ต้องเรียนฝากว่าตอนนี้หมดปีงบประมาณแล้ว เข้าปี
ใหม่แล้ว อีกเรื่องอยากฝากให้ทางส านักการช่างไปดูปัญหาที่ผ่านที่น้ าท่วม ที่เราเคย
คุยกันหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นหน้าเทพมิตร ตลาดล่าง ถนนสวนถั่วของท่านสากล 
หน้าบ้านนายกฯ ปัญหาที่มันเกิด วันก่อนมีที่พูดกันในที่ประชุมว่าถนนเส้นใหม่ที่เรา
จะท าท่อข้าม เราต้องท าเอง ตอนนี้ไม่ทราบว่าต้องให้เขาท าเสร็จก่อน แล้วเราถึงจะ
ไปท าใช่ไหมครับ  เพราะตอนนี้เขาลาดยาง เขาท าอะไรเรียบร้อยของเขา ก็มีการ
เชื่อมริมถนนซึ่งเราก็ไม่ได้ท าข้ามตรงนั้นสักที ซึ่งปัญหาเดี๋ยวก็เกิดอีก ตอนนี้พายุก็จ่อ
อยู่หลายลูก ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า เดือนมกราคมแล้ว ฝนยังจะตกอีกหรือเปล่า อย่าง
ไงก็ต้องเรียนฝากให้ช่วยดู ส่วนตลาดล่างที่ท่านนายกฯ ผมก็อยากฝากให้ทางส านัก
การช่างให้ช่วยดูในเมนหลัก ๒ เส้น ๓ เส้น ท าอย่างไงให้น้ าลงแม่น้ าตาปีได้เร็วที่สุด 
เพราะตอนนี้ทางท่านส.ท.จรวยก็ฝั่งท่อ น้ าก็ไหลมาที่ถนนอ าเภอไปไหนไม่ได้ แล้ว
ไหลไปลงที่หน้าเทพมิตร ท่วมหน้าเทพมิตรหมด ผมบอกแล้วถ้าหากท่านจรวยท า
มากเท่าไร บริเวณข้างล่างตรงนั้นจะท่วมมากเท่านั้น เราต้องหาวิธีอย่างไงว่าต้อง
เสริมท่อให้ระบายให้ลงคลองให้เร็วที่สุด ตรงนี้ต้องขอฝากด้วยนะครับ  



๔๖ 
 

             รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
           วันที่ ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  ขอเชิญนายพรเลิศ สุทธิรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ กระผมนายพรเลิศ  สุทธิรักษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ฝากประธานสภาเทศบาลฯครับ ผมอยากท่ีจะให้คณะผู้บริหาร
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านนายกฯได้คิดในเรื่องของโครงการส่งเสริมในเรื่องของการ
ท่องเที่ยว เพราะว่าในโครงการที่น าเสนอมาในรายงานและติดตามผล ในเรื่องของ
โครงการการท่องเที่ยวจะน้อยมาก เราจะท าอย่างไรให้ประชาชนที่มาเที่ยวเกาะสมุย
ปีละ ๕ ,๐๐๐ ,๐๐๐ คน เข้ามาพักในตัวเมืองสุราษฎร์ธานี  เขตเทศบาลเรา            
ปีละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน เพ่ือที่จะช่วยเศรษฐกิจการงานอาชีพของคนในเทศบาลนคร       
สุราษฎร์ธานี ผมยกตัวอย่างที่จะให้ได้เห็นชัดเจน เราเริ่มมาในเรื่องของตลาดน้ าที่อยู่ 
ริมเขื่อนแม่น้ าตาปี เป็นทิวทัศน์ทีสวยงามมาก ขณะนี้ท่านรองนายกเอกพจน์                 
ได้เสนอโครงการที่ท่าปลาวาฬเป็นจุดแลนมาร์คของเทศบาลของเรา คนที่มา
ท่องเที่ยว พักที่โรงแรมวังใต้ และที่มาพักในจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับประทานอาหาร
เช้าเสร็จ ท าอย่างไรให้เขามาเดินที่ริมน้ า ริมเขื่อนที่บ้านเรา เพ่ือที่จะถ่ายรูป จะหา
อะไรท าแลนมาร์คที่จะให้เกิดความประทับใจของคนที่มาพักในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ไปเดินตรงนั้นแล้วได้ถ่ายรูป เราจะท าอย่างไรให้สะพานที่ผมเคยเสนอว่าท าอย่างไร
ให้สะพานให้เหมือนกับสงครามโลกครั้งที่ ๒ เหมือนสะพานแม่น้ าแควนเพราะเรามี
สะพานต้นแบบอยู่แล้ว คือสะพานพระจุลจอมเกล้าที่ท่าข้าม สะพานเดิมเหมือน
สะพานที่แม่น้ าแควน เรายกโครงเหล็กเหมือนสะพานแม่น้ าแคว ทิวทัศน์ที่ข้ามทา่เรือ
เกาะสมุย ผ่านไปสะพานตรงนั้นจะสวยงามมาก ถ่ายจากท่าเรือ ท่าปลาวาฬถ่ายผ่าน
สะพานตรงนั้นจะสวยงามมาก แต่ปรากฏว่าสะพานเรารับน้ าหนักไม่ได้ ไม่ให้รถไฟวิ่ง 
เราท าเป็นโครงขึ้นมาเพ่ือเป็นจุด และผมเคยเสนอเรื่องน้ าพุที่สูงที่สุดในประเทศไทย 
ถ้าเราท ากันแถวๆหน้าจวนผู้ว่า กลางล าแม่น้ าตาปี เพ่ือที่จะได้เห็นชัดเจน เวลาคน
เขามา เขาจะได้ถ่ายรูป แล้วได้มานมัสการศาลหลักเมือง ในทางผ่าน ที่ผ่านมาเราจะ
ส่งเสริมเศรษฐกิจโดยที่จะให้คนที่ประกอบอาชีพที่ท าขนมขายตามทางผ่าน ผมเห็นที่
ผมเคยไปเที่ยวมา ที่ผ่านทางเดิน ที่ต่างประเทศอะไรต่างๆ เป็ นร้านขนมทั้งนั้น 
นักท่องเที่ยวจะแวะซื้อขนม ไม่ได้มีอะไรที่มากมาย หากเราคิดในส่วนของการท าแลน
มาร์คบริเวณริมเขื่อนแม่น้ าตาปีจนถึงท่าเรือเกาะสมุย มีอาหารการกิน มีขนมขาย มี
ของฝากขาย คนก็จะมาพักที่สุราษฎร์ธานี และเช้ามาได้มาอุดหนุน ซื้อขายของฝาก 
ท าให้ประชาชนของเราในเขตเทศบาล มีรายได้เพ่ิมขึ้นมีอาชีพท าเพ่ิมขึ้น และจะที่
แห่งหนึ่งที่ประทับใจของคนท่ีเขาได้มาเท่ียว ขอบคุณมากครับ 
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นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณอภิรักษ์  พูลมาศ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

นำยอภิรักษ์  พูลมำศ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายอภิรักษ์ พูลมาศ   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานีครับ ที่ได้จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายที่เป็นสเตนเลสให้กับทางชุมชนบึงขุนทะเล 
ที่ผมมาอภิปรายในวาระอ่ืนๆนี้ ผมไม่ได้มาต าหนิเรื่องเครื่องออกก าลังกายนะครับ                 
แต่มีปัญหาที่ว่าด้วยกระผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลฯ ในบึงขุนทะเลเป็นส่วนของใน
เขต ที่มีปัญหาในส่วนของสวนหลวง ร.๙ คนที่ออกก าลังกายที่สวนหลวงที่ ร.๙           
เป็นประจ านะครับ เขาก็ถามว่าทางเทศบาลฯมีโครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย                
สเตนเลสไปที่สวนหลวง ร.๙ หรือไม่ ผมก็ตอบไปว่าเดี๋ยวผมสอบถามในสภาในวาระ
เรื่องอ่ืนๆให้ ผมขอฝากถึงท่านประธานสภาเทศบาลผ่านถึงผู้บริหารด้วยนะครับ              
ว่า ว่ามีโครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายที่สวนหลวงที่ ร. ๙ หรือไม่ อีกเรื่องที่ผม
ขอขอบคุณทางคณะผู้บริหาร ตอนนี้มีประชาชนในบึงขุนทะเลสอบถามมาว่าทาง
เทศบาลจะมีการปรับภูมิทัศน์ในส่วนตรงนั้นให้แล้วเสร็จเมื่อไรครับ  อีกเรื่องคือมี
ความเข้าใจผิดคิดว่าสนิมของ สเตนเลสออกก าลังกาย ชาวบ้านมาแจ้งผมถึงบ้านเลย
ครับ เห็นว่าโครงการเครื่องออกก าลังกายเป็นสเตนเลส ผมก็บอกว่าเป็นสเตนเลส 
เขาบอกให้ไปดู พอผมไปดู ผมตกใจมากครับ เข้าใจว่าเป็นสนิมตรงที่เขาดัด ผมตกใจ
ว่าสแตนเลสท าไมถึงมีสนิมได้อย่างไร พอดีช่างมา ช่างก็อธิปรายให้ฟังว่าเวลาดัดต้อง
ใช้แรงกดมาก ก็เลยใช้น้ ายา  ช่างได้สาธิตให้ดู ผมก็เลยสบายใจมากชุมชนบึง       
ขุนทะเล สะพานนริศ ในเขตเทศบาลของเราได้ของดีใช้ ผมขอชื่นชมคณะผู้บริหาร
ของเรานะครับ จากที่ผมได้ไปเช็คราคามากับที่เทศบาลอ่ืนที่เขาซื้อมา ของเราได้
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นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณหัสชัย เรืองนุ้ย สมาชิกสภาเทศบาลฯครับ 

นำยหัสชัย เรืองนุ้ย  
สมำชิกสภำเทศบำล 

      เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ  กระผมนายหัสชัย เรืองนุ้ย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านประธานครับ ผมเรียนฝากถึงท่านนายกฯนะครับ เรื่อง
ตลาดน้ านะครับ ขณะนี้ทราบว่าทางตลาดน้ าเองก็ผ่านงบเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้า แต่
ว่าเรื่องของแสงสว่าง แต่ขณะนี้ก่อนที่จะขยายไฟนะครับ ช่วงนี้มืดมากครับ ใต้ร่มไม้
ก่อนถึงห้องน้ ามืดมากครับ ขอฝากท่านนายกฯให้ทางช่างไฟไปเสริมไฟ ทีจอดรถข้าง
ห้องน้ าก็มืดครับ ครั้งก่อนมีกรณีพิพาษรถถูกขูด แล้วก็จะมาแจ้งความเทศบาล แต่
ส่วนตรงอยากให้ท่านนายกฯไปเสริมไฟฟ้าแสงสว่างที่สวนสาธารณะศรีตาปี  กลุ่ม
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แม่ค้าตลาดน้ าที่ประชุมที่วัดไทร  มีมติว่าวันอาทิตย์จะขายของตั้งแต่เที่ยง ถ้าหาก
เปิดตั้งแต่เที่ยงอากาศก็จะร้อน ร่มเงาก็ไม่มี อยากให้ทางด้านท่านนายกได้วางแผนว่า
จะท าอย่างไรให้มีร่มที่จะกันความร้อน หรือว่าฝนตก แม่ค้าจะได้ขายของได้ อาจจะ
เป็นโดมใหญ่ที่คลุมที่โรงเรียนเทศบาล ๔ แล้วแต่ท่านนายกฯกรุณานะครับ ว่าจะ
ออกแบบอย่างไง  ท าให้เขาสามารถกันความร้อนกันฝนได้ พอดีผมไปเดินตลาด 
ทางด้านตลาดสดเทศบาลตรงนั้นจะเป็นร้านก๋วยจับวีนัสและร้านส.ดาวเทียม  ถนน
เส้นนั้นจะมีท่อระบายน้ าและก็ตัวถนนสุดลง ก็อยากให้นายกฯเอาแอสฟัสติกไปช่วย
ปูให้หน่อยเพราะว่าเวลารถขับมาตกหลุมนะครับ ก็ฝากท่านนายกฯช่วยดูแลด้วยนะ
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นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 มีท่ านผู้ อ่ืนที่ จะขอฝากอีกไหมครับ  คงจะฝากกันหมดแล้วนะครับ           
เชิญท่านนายกฯครับ  

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ เพ่ือนสมาชิกครับ ที่ฝากมามี       
ทั้ งหมด  ๑๓  เรื่อ ง เรื่ องเส้ นจราจรก็ ได้ แจ้ ง ให้ แล้ วนะครับ  ทางท่ านรอง
นายกเทศมนตรีท่านเอกพจน์ ได้สั่งการไปแล้ว แต่ว่าทางช่างได้ขอว่าไว้หลังหน้าฝนนี้
ก่อนนะครับเพราะว่าตีไปแล้วเดี๋ยวก็เส้นมันจะหาย ส่วนเรื่องของท่านณรงค์นะครับ              
เรื่องไฟสาธารณะเปลี่ยนเป็นหลอด LED เป็นนโยบายอยู่แล้ว ก าลังเร่งแก้ไขครับ 
ของท่านสากล เรื่องประปานะครับ ก็คือประปาเราได้ด าเนินการตอนนี้ส าหรับ
ประปานะครับเราได้โอนไปเรียบร้อยแล้วเพ่ิงจ่ายเงินคงจะเมื่อจ่ายเงินก็เสร็จ
เรียบร้อยแล้วเขาก็คงจะมอบให้กับทางประปาเขาไปด าเนินการ ส่วนเรื่องของกีฬา
ผมก็ขอบคุณนะครับ ที่ท่านนัฐพงษ์ พูดถึง ผมได้ไปที่ภูเก็ต ผมก็ได้ไปดูนะครับ ผมก็
ได้ต าหนิเขาไปแล้วนะครับ ข้อตกลงกันก็คือระดับภาคเราพักตามโรงเรียน แต่
ระดับประเทศต้องพักโรงแรม ส่วนเรื่องของท่านไพโรจน์ ต้องขออภัยกับท่านไพโรจน์
ด้วยครับ รถผมจอดกีดขวางท่านนะครับ จะท าตามที่ท่านไพโรจน์ขอร้องนะครับ 
เรื่องของท่านจรวยนะครับ ท่อระบายน้ าครับ ตอนนี้ก าลังดูดอยู่นะครับ ผมยังเคยต่อ
ว่าทางเจ้าหน้าที่ ตอนที่ได้มีนโยบายเปลี่ยนฝาท่อ ท าไมไม่ดูดทีเดียวเลย ตอนนี้ผม
เห็นก็งัดวันนึงได้สัก ๒๐ ถึง ๓๐ ฝาครับ ก าลังดูดอยู่ ส่วนเรื่องของท่านรักพงษ์ครับ 
ตอนนี้เรื่องถนนในหาดตายงตรงนั้น ท่านผ่านงบประมาณไปแล้วก าลังจัดซื้อจัดจ้าง 
ท าไปงบประมาณไปเลยนะครับ แต่จะถมระยะแรกก็คือจากที่ของเขาบริจาคไปถึงที่
สองตายายนั้นที่เพ่ิงบริจาคนะครับ ส่วนไฟฟ้าดับ ผมขอสั่งงานตรงนี้นะครับ ขอ
อนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลฯนะครับ ผอ.เขียว ตรงปากน้ า ๑๒ รับปากกับผม
ไว้แล้ว ไม่มีปัญหาแล้ว ส่วนปัญหาเรื่องน้ าท่วมเราก็ร่วมกันแก้ไขนะครับ ซึ่งล่าสุด
ทางหลวงชนบทก็ได้มาขอเอกสารจากเราไปยืนยันแล้วยืนยันว่าจะท าหน้าวัดโพธิ์
นิมิตรทะลุออกไปนะครับแล้วก็หน้าโฉลกรัฐทะลุลงไป ริมบึงตรงนั้นนะครับ คงจะไม่
ท่วมออกมานะครับคงจะได้รับน้ าได้มากขึ้น จากซอยสวนถั่วของพ่ีสากลนะครับ ก็
ขอบคุณอาจารย์พรเลิศที่เป็นห่วงเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับ ผมก็ชอบนะ
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ครับเพราะเป็นการที่ลงทุนน้อย แต่ว่ามีรายได้เยอะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายคิด
อย่างไรให้มาพักที่เกาะแล้วขึ้นฝั่งมาเที่ยวที่สุราษฎร์สักวันหนึ่ง ประชาชนในเมือง
ทั้งหมดอยากจะเห็นอยู่แล้ว ล่าสุดผมพ่ึงพาบริษัททัวร์ไปดูแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ช่วง
ระหว่างรอขึ้นเครื่องบินที่สุราษฎร์ ขอแค่ตอนที่ระหว่าง ๓ ชั่วโมงนั้นมาเดินตลาดเรา
ผมก็พอใจแล้วแต่ว่าเราก็ยังคุยกัน เมื่อวันอาทิตย์ผมเพ่ิงได้รับทัวร์จีนมาเดินชมตลาด 
ได้พูดคุยกันว่าน่าจะท าตัวไหนได้ตัวไหนไม่ได้  นักท่องเที่ยวจากเกาะสมุยขึ้นมา
ประมาณ ๕ โมงเย็น เขาจะมาทานอาหารที่มหาสมุทรซีฟู๊ดที่ปากน้ า พอทานเสร็จก็
ไม่รู้จะไปไหน เขาจะข้ึนเครื่องประมาณ ๔ ทุ่ม เขามีเวลาประมาณ ๒ ถึง ๓ ชั่วโมงไม่
รู้จะไปไหน สุดท้ายก็พาไปส่งที่เซ็นทรัล ผมได้เสนอลงมาก็คือลงมาที่เจ้าแม่กวนอิม
ไหว้เจ้าแม่กวนอิมเสร็จ เดินถนนตีเหล็ก แล้วมาดูบ้านรังนกที่มีนกอาศัยอยู่นะครับ 
เปิดให้เราดูรังนกเสร็จแล้วก็ขายรังนกเป็นแพ็คเกจให้กับคนจีนที่ เขาเชื่อถือว่ากินรัง
นกบ ารุงร่างกาย ถ้าติดวันเสาร์ก็ถนนคนเดินนะครับวันอาทิตย์ก็ตลาดน้ าเรานะครับ
แล้วก็โดยเฉพาะถ้าถนนคนเดินแล้วก็จะพาไปที่ตลาดผลไม้ของเรา ให้เขาไปท า
โปรแกรมท่องเที่ยวมาครับ ของท่านอภิรักษ์ เรื่องของการออกก าลังกายนะครับ ผม
เข้าใจว่าสนิมตรงนั้นเป็นตรงที่เขาดัดเชื่อมเหล็ก เช็ดก็หายนะครับ ส าคัญที่สุดตอนนี้
ในบึงขุนทะเลที่ตอนนี้เราไม่ให้เขาใช้อยู่ เพราะรอบบริเวณยังแฉะอยู่ ท่านผอ.จารึก
ได้ไปคุยกับผู้รับเหมาแล้วเขาก็จะปรับให้ ถ้ายังช้าอยู่หลังปีใหม่นี้ เราคงจะเอาหิน
คลุกไปลงชั่วคราวเพ่ือให้ประชาชนเดินเข้าไปเล่นได้คงจะเปิดได้เร็วๆนี้นะครับ ส่วน
เรื่องของคุณหัสชัยนะครับ เรื่องเพ่ิมเติมแสงสว่างใน ตลาดน้ านะครับ สวนสาธารณะ
ศรีตาปี ก็จะไปด าเนินการครับ ส่วนมติของแม่ค้านะครับ เรื่องจะไปสร้างโดมต้องไป
ศึกษาดูว่ามันเหมาะสมหรือไม่เกี่ยวกับความเป็นธรรมชาตินะครับ  ผมมีนโยบายที่
ค่อนข้างชัดเจน อีกเรื่องก็คือเรื่องหลังตลาดนะครับ เมื่อคืนผมนั่งอยู่กับท่านสท.สุเมธ 
แล้วร้านส.ดาวเทียมได้มาแจ้งพอดี ผมได้แจ้งให้ทั้งพ่ีเขียวทั้งลูกน้องพ่ีเขียวไปส ารวจ
แล้วครับ ที่เป็นหลุมที่ตกหลุมกันใต้สะพานตรงนั้นนะครับ ก็จะไปดู ส ารวจแล้วก็ ผม
ว่าเราปรึกษาพ่ีเขียวอยู่ว่า ข้างหลังนั้นมันเป็นตลาดแล้วมันมีน้ าถ้าเราจะเททับมันจะ
อยู่ได้หรือไม่นะครับ หรือว่าเราจะท าโครงการขึ้นมาเป็นปูนอีกเมื่อคืนเพ่ิงทราบนะ
ครับ ของคุณส าเริงนะครับ ขอคืนเงินค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรีปี ๒๕๖๐ ทั้งหมด
มีอยู่ ๑๕ โครงการนะครับ แต่ ๑๑ โครงการหารือกับทางจังหวัดอยู่ อีก ๔ โครงการ
ส่งให้การคลังเพ่ือชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมนะครับ แล้วพวกเราก็คงจะได้เปิด
วิสามัญอีกครั้ง ผมก าลังเร่งให้นะครับ ทราบว่าทางมติคณะรัฐมนตรีปี ๒๕๖๐ รอบนี้
ออกมาไม่ชัดเจน ก็เลยเป็นปัญหาให้ล่าช้าอยู่ครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 นะครับที่เพ่ือนซักถาม ฝากท่านนายกฝ่ายผู้บริหารมานะครับก็ได้ได้ท าความ
เข้าใจกับเพ่ือนสมาชิกแล้วนะครับ แต่เพ่ือนพ่ึงนึกได้ตอนนี้อยากจะ ถามก็ขอเชิญ
ครับ เชิญครับคุณส าเริง 

นายส าเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ กระผมนายส าเริง ไพฑูรย์         
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ผมก็เลยขอถามอีกนิดหนึ่งครับ ว่า ๓ 



๕๐ 
 

             รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
           วันที่ ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

บริษัทที่จ่ายไปแล้ว เราใช้หลักเกณฑ์ตัวไหนพิจารณาครับ เพราะว่ามันเป็นมติ
คณะรัฐมนตรีตัวเดียวกันครับ จ่ายไปก่อนที่จะเป็นเงินสะสมวันที่ ๒๙ กันยายน มา
ท าจ่ายกันเวลา ๑๒.๐๐ น. กลางคืน นายกฯลองดูนะครับ ไม่ต้องบันทึกการประชุม
นะครับ ขอบคุณครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญท่านนายกฯครับ 

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล 
นายกเทศมนตรี 

 อย่างนี้นะครับ ให้นิติกรตอบดีกว่านะครับ ผมตอนนั้นเร่งเพ่ือไม่ต้องเข้าสภา
แต่เมื่อก็ถ้าถูกต้องตามระเบียบแล้วก็จ่ายตามระเบียบ ส่วน ๑๕ โครงการนี้เมื่อ
พิจารณาไม่ทันมันมีข้อใดขัดแย้งกันก็เลยตกเป็นเงินสะสมไป ส่วน ๔ โครงการนั้น
เมื่อเข้าหลักเกณฑ์ก็จ่ายเงินไป แต่เข้าหลักเกณฑ์อย่างไรขอให้นิติกรชี้แจงครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 เชิญครับ ขอเชิญครับท าความเข้าใจกับเพ่ือนสมาชิก 

นางยี่สุ่น อินทร์จันทร์ 
หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและท่านผู้บริหาร 
มติคณะรัฐมนตรีที่เราสั่งจ่ายไปก็คือ มันจะเป็นมติครม.ที่จะระบุว่า ผู้รับจ้างยังมิได้ส่ง
มอบงานงวดสุดท้ายและยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ ที่เราคืนไปคือยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ แล้วก็ 
อยู่ในช่วงของงานที่เขายังท ากับเราอยู่สัญญายังไม่หมดทียังไม่สิ้นสุดสัญญาทีค่ะ เรา
จึงพิจารณาคืนให้เขา แล้วจะมีรายที่เราไม่คืนด้วยนะคะ ยกตัวอย่างเช่นของบริษัท 
ก.ทิพย์ก่อสร้าง สัญญาเขาส่งมอบงานก่อนที่มติคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ในก่อน
ช่วงเวลาเราก็พิจารณาไม่คืนค่าปรับ ส่วนที่มติคณะรัฐมนตรีขณะนี้ที่เราก าลังหารือ
ทางจังหวัดอยู่ ก็คือเขาส่งงานงวดสุดท้ายไปแล้ว ก่อนที่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
เป็นวันที่มติคณะรัฐมนตรีประกาศใช้ ก็ยังมีปัญหาอยู่ว่ามันเป็นช่วงที่มติครมให้ความ
ช่วยเหลือหรือไม่ยังไงค่ะ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 นะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ชี้แจงแล้วนะครับ ใครยังมีอะไรก็ซักถามได้นะครับ    
มีไหมครับเดี๋ยวหาว่าผมไม่พูดอีกนะครับผม ถ้าไม่มีใครแล้วผมขอปิดการประชุม 

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.  
 
                       
         (ลงชื่อ) สุริยะ แช่มศรีรัตน์    ผู้จดบันทึกการประชุม 
              (นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์) 
       เลขานุการสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
ได้ตรวจรายงานการประชุมฯ แล้ว ถูกต้อง 



๕๑ 
 

             รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
           วันที่ ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 
 (ลงชื่อ) สุเมธ ประเสริฐสิริพงศ์  ประธานกรรมการ    
   (นายสุเมธ ประเสริฐสิริพงศ์)  
 
(ลงชื่อ) นพดล ประเสริฐ กรรมการ  
    (นายนพดล ประเสริฐ) 
 
(ลงชื่อ) สากล เพชรมีศรี กรรมการ  
    (นายสากล เพชรมีศรี) 
 
(ลงชื่อ) ไพโรจน์ อภินิเวศ กรรมการ  
   (นายไพโรจน์ อภินิเวศ) 
 
(ลงชื่อ) มนัสวี แซ่เตี้ยว กรรมการ  
    (นายมนัสวี แซ่เตี้ยว) 

        ส าเนาถูกต้อง 
 
 

                                                                                       (นางสาวจิราภรณ์ ด้วงเกื้อ) 
                                                                                      นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 

 
  
 
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐          
ได้มีมติรับรองแล้ว  ในการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  สมัย ........................ สมัยที่ .................ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี ๒๕๖๑  เมื่อวันที่..................เดือน....................... พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 
   ลงชื่อ    ประเสริฐ ทับทิมทอง   ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
                 (นายประเสริฐ ทับทิมทอง)  
 
 


